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Ekki orðinn ríkur 
af stefgjöldunum 22

Kristjana, Margrét Dís, Andrea 
Dagbjört og Diljá ásamt Vigdísi 
við afhendinguna Mynd/Hilmar

 Ritunarátak í 9. bekk •Vigdís Finnbogadóttir heiðrar fjóra nemendur

 Laxnessfjöðrin afhent
Þriðjudaginn 28. maí afhenti frú Vigdís Finnbogadóttir, 

fyrrverandi forseti Íslands, Laxnessfjöðrina við há-
tíðlega athöfn í Varmárskóla. Samtök móðurmáls-
kennara veita viðurkenninguna sem er ætlað að örva 
æskufólk til að leggja rækt við íslenska tungu. 

Þær Kristjana Björnsdóttir og Margrét Dís Stefánsdótt-
ir úr Varmárskóla og Andrea Dagbjört Pálsdóttir og Diljá 
Guðmundsdóttir úr Lágafellsskóla hlutu viðurkenning-
una í ár fyrir verk sem þær sömdu í tengslum við ritun-
arátak innan skólanna.
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Þarftu að kaupa eða selja bíl?

100bilar.is og isband.is • Þverholt 6, Mosfellsbæ

Umsjón: Birgir D. Sveinsson 

Skólakór Varmárskóla
Skólakór Varmárskóla tók til 
starfa árið 1979. Kórinn hefur sett 
sinn svip á tónlistarlíf Mosfells-
bæjar einkum hin síðari ár eftir 
að unglingadeild kórsins tók til 
starfa. 

Árið 1983 fékk kórinn stúlknakór 
frá Tromsø í Noregi í heimsókn 
og fór í sína fyrstu utanlandsferð 
árið eftir til að endurgjalda 
heimsóknina. Þetta hleypti nýju 
lífi í kórstarfið og hefur kórinn 
farið í margar söngferðir síðan 
bæði innanlands og utan, m.a. 
til Frakklands, Danmerkur og 
Spánar. 

Hefð er orðin fyrir ýmsum þátt-
um í kórstarfinu. Má þar nefna 
æfingabúðir, þátttöku í kóra-
mótum, samskipti við aðra kóra 
o.fl. sem auðgar starfið. Skólakór 
Varmárskóla kemur fram 25 – 35 
sinnum á ári, m.a. með tónleika-
haldi, á skólaskemmtunum, í 
kirkjum bæjarins og víðar þar 
sem eftir er leitað. 

héðan og þaðan

Vottorð fyrir 
burðarVirkismælingar

www.isfugl.is
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og skulu þær ekki vera lengri en 500 orð.  Efni og auglýsingar 

skulu berast fyrir kl. 12, mánudegi fyrir útgáfudag.

Mosfellingur kemur út að jafnaði á þriggja vikna fresti.

Það hefur ekki verið beint 
sumarlegt um að litast í byrjun 

júnímánaðar eins og við ættum alla 
jafna að venjast. Við skulum þó vona 

að sólin eigi ekki eftir að 
sniðganga okkur alfarið. 

Kvennahlaupið fer 
fram á laugardaginn 

og hefur þátttaka í 
Mosfellsbæ alltaf verið 

mjög góð. Hægt er 
að velja um þrjár 

vegalengdir og 
má kynna sér 

allar nánari 
upplýsing-

ar um hlaupið í miðopnu blaðsins. 
Áfram stelpur.  

Ínæstu viku verður tekin skóflu-
stunga að nýrri slökkvistöð sem 

mun rísa við Skarhólabraut. Það mun 
auka öryggi okkar Mosfellinga til 
muna og skila okkur styttri viðbragðs-
tíma ef svo ber undir. Ég neita því 
ekki að það hefði verið kærkomið að 
fá lögreglustöð í sama hús en fallið 
hefur verið frá þeim hugmyndum.

Síðasti Mosfellingur fyrir sumarfrí 
kemur út fimmtudaginn 27. júní. 

Endilega haldið áfram að senda okkur 
efni á mosfellingur@mosfellingur.is

Slökkvistöð væntanleg

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings 

Skólakór Varmárskóla 1984. Efri röð frá vinstri: Una Björk Ómarsdóttir, Ásdís Hannesdóttir, Lilja Björk Þorsteinsdóttir, Berglind Hansdóttir, Hafrún Sigurhans-
dóttir, Auður Sigurðardóttir, Guðríður Margrét Vilhjálmsdóttir, Hrafnhildur Þorsteinsdóttir, Mónika Magnúsdóttir, Gunnhildur Kristinsdóttir, Hrefna Þengilsdóttir, 
Kristjana Helgadóttir, Anna Björk Sverrisdóttir, Oddný Magnea Arnbjörnsdóttir, Esther Rúnarsdóttir. Fremri röð frá vinstri: Guðmundur Ómar Óskarsson, Hildur 
Þráinsdóttir, Rósa Emilsdóttir, Arna Gerður Bang, Ásdís Ómarsdóttir, Sigrún Másdóttir, Vilborg Sigurðardóttir, Ragna Rósa Rúnarsdóttir,  Elva Ösp Ólafsdóttir, Hildur 
Hrönn Oddsdóttir, Diljá Kristín Oddsdóttir, Oddný Edda Helgadóttir, Aðalheiður Vigfúsdóttir, Lilja Einarsdóttir, Hanna Margrét Kristleifsdóttir. 
Hópurinn fór í fyrstu utanlandsferð kórsins til Tromsø í Noregi og hélt m.a. tónleika í dómkirkjunni. Var kórinn að endurgjalda heimsókn Tromsø pikekor árið áður.
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www.lagafellskirkja.is

Sunnudagur 9. júní 
kl. 11:00 – Guðsþjónusta 
í Lágafellskirkju.
Sr: Skírnir Garðarsson

Mánudagur 17. júní 
kl. 11:00 – Hátíðarguðsþjónusta 
í Lágafellskirkju. 
Sr: Skírnir Garðarsson

Sunnudagur 23. júní 
kl. 11:00 – Guðsþjónusta 
í Lágafellskirkju.
Sr: Ragnheiður Jónsdóttir

www.lagafellskirkja.is
Á heimasíðu kirkjunnar má sjá 
allar almennar upplýsingar um 
safnaðarstarf Lágafellssóknar.

kirkjustarfið
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HelgiHald næStu vikna
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Borholan í Kjós ekki 
nógu vatnsmikil
Fundur var haldinn á dögunum í 
hreppsnefnd Kjósarhrepps ásamt 
orkunefnd og þeim Kristjáni 
Sæmundssyni og Þórólfi Hafstað frá 
ÍSOR og Úlfari Harðarsyni frá Flúð-
um. Tilefni fundarins var að fara 
yfir stöðu mála vegna borholunnar 
við Möðruvelli en í ljós kom þegar 
dæling loks hófst að vatnsmagn var 
ekki eins mikið og menn gerðu ráð 
fyrir. Veitan þarf 40s/l en vatns-
magnið er núna stöðugt við 20s/l 
sem alls ekki er ásættanlegt. Staðan 
er sú að dæla þarf í um 2-3 mánuði 
til að sjá hvort einhverjar breytingar 
verði á vatnsmagni. Ef ekki verður 
aukning á vatni þá standa menn 
frammi fyrir því að dýpka núverandi 
holu í um 1400 metra, en hún er um 
820 metrar, eða bora nýja.

Stofutónleikar á 
Gljúfrasteini í sumar
Stofutónleikar hafa verið haldnir á 
Gljúfrasteini frá því sumarið 2006. 
Tónleikarnir fara fram hvern sunnu-
dag frá byrjun júní til loka ágúst. 
Halldór Laxness var mikill áhuga-
maður um tónlist og tónlistarflutn-
ing. Hann var prýðilegur píanisti 
sjálfur og rómaður fagurkeri á því 
sviði. Bach var í miklu uppáhaldi 
hjá skáldinu. Tónlistarflutningur 
og tónleikahald er afar mikilvægur 
þáttur í þeirri uppbyggingu sem 
Gljúfrasteinn stefnir að.
Anna Guðný Guðmundsdóttir er 
listrænn ráðgjafi Gljúfrasteins. 
Stofutónleikarnir eru alla sunnu-
daga frá júní til ágúst og hefjast 
kl. 16.00. Sunnudaginn 9. júní 
munu Maxímús Músíkús og félagar 
skemmta börnum. Höfundur 
bókanna um Maxa les og segir frá 
tónlistarævintýrum músarinnar og 
ung börn leika á hljóðfæri

Fyrsta skóflustungan að nýrri slökkvistöð 
við Skarhólabraut í Mosfellsbæ verður 
tekin í næstu viku. Framkvæmdin er mikið 
hagsmunamál fyrir íbúa í Mosfellsbæ og 
nágrenni enda mun slökkvistöðin auka ör-
yggi á svæðinu til mikilla muna. Húsið mun 
einnig hýsa sjúkrabíla og starfsemi sjúkra-
flutninga þegar samningar milli Slökkviliðs 
höfuðborgarsvæðisins og Sjúkraflutninga 
Íslands hafa náðst. 

Þess má þó geta að stöðin við Tunguháls 
verður áfram í notkun þar til ný stöð hefur 
verið sett niður í efri byggðum Kópavogs. 
Útboð í byggingu hússins hefur þegar farið 

fram en lægsta tilboð barst frá JÁVERK ehf. 
sem nam um 95% af kostnaðaráætlun.  

Styttri viðbragðstími
Haraldur Sverrisson bæjarstjóri telur 

þetta vera mikið framfaraskref í þjónustu 
við íbúa í Mosfellsbæ og nágrenni. „Þetta 
er fyrst og fremst spurning um aukið öryggi 
fyrir íbúa í Mosfellsbæ. Það er afar ánægju-
legt að fylgja þessu máli loks úr hlaði. Ný 
slökkvistöð mun skila styttri viðbragðstíma 
en hann verður þá loks innan þeirra marka 
er telst ásættanlegt og sambærilegur við 
það sem hann er á öðrum svæðum á höf-

uðborgarsvæðinu. Einnig má vænta þess að 
stöðin skili fleiri störfum í bæjarfélagið.“

Skóflustunga tekin við Skarhólabraut í næstu viku •Aukið öryggi fyrir íbúa bæjarins

slökkvistöð rís í Mosfellsbæ

tölvuteikning af 
nýrri slökkvistöð

SlökkviStöð við SkarHólabraut

Síðastliðinn sunnudag fóru eldri borgarar úr Mosfellsbæ á slóðir Bárðar sögu Snæfellsáss en stærsti hluti hópsins tók þátt í námskeiði 
um söguna síðastliðinn vetur. Myndin er tekin við Hlégarð eftir vel heppnaða ferð um Snæfellsnes. Fararstjóri var Bjarki Bjarnason.  

Hópurinn við Hlégarð að 
lokinni vel Heppnaðri ferð

eldri borgarar á ferð um snæfellsnes





Eldri  borgarar

Leikhúsferð 9. júní 
Mýs og menn
Minni þá sem eiga miða og ætla að koma 
með rútunni í leikhúsið sunnudagskvöldið 
9. júní að mæting er við austurgaflinn 
við Eirhamra ekki seinna en 19:20. Ferðin 
kostar 800 kr. báðar leiðir með rútunni.

Sumarfrí
Félagsstarfið fer í formlegt sumarfrí 
þriðjudaginn 18. júní og lokað verður fram 
í ágúst. Opnun eftir sumarlokun verður 
nánar tilkynnt síðar. 

Mosfellingar athugið
Félagsstarfið óskar eftir áhugasömu 
handverksfólki bæði konum og körlum  
sem hefðu áhuga á að setja upp ýmis 
konar stutt og lengri námskeið í félagsstarf-
inu. Mannauðurinn er mikill í Mosfellsbæ 
og margt fólk sem býr yfir mikilli þekkingu 
sem gaman væri að heyra um.  Áhugasamir 
aðilar endilega hafið samband við Elvu  for-
stöðumann félagsstarfsins á skrifstofutíma 
milli 13:00-16:00 eða í síma 586-8014 eða 
698-0090.

Leshringur/leshópur
Þeir sem hafa áhuga á að stofna og vera 
með í  leshring/hóp næsta haust endilega 
hafið samband við Elvu forstöðumann 
félagsstarfsins í síma 698-0090 eða 
komið í heimsókn í þjónustumiðstöðina 
Eirhömrum.

Fallegt handverk til sölu
Með bættri aðstöðu á Eirhömrum býður  
félagsstarfið upp á sölu á varningi sem 
gestir félagsstarfsins vinna allt árið um 
kring. Því eru allir velkomnir að kaupa 
það sem til er hverju sinni, svo sem sokka, 
vettlinga, húfur og ýmislegt annað fallegt 
og handgert á góðu verði. Söluskápurinn 
er staðsettur á gangi fyrir framan aðstöðu 
félagsstarfsins. Allur ágóði af sölunni fer 
til bágstaddra í Mosfellsbæ í samstarfi við 
félagsþjónustuna og kirkjuna.
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Opna nýja hársnyrti- 
og rakarastofu 
Hárgreiðsumeistararnir Hrefna 
Vestmann og Bára Hjaltadóttir 
hafa ákveðið að opna nýja hár-
greiðslustofu að Vínlandsleið 14, 
Grafarholti. Hrefna er búin að starfa 
í Mosfellsbæ undanfarin 19 ár og 
Bára í 7 ár. „Okkur fannst kominn 
tími á smá breytingar og vorum 
svo heppnar að fá þetta frábæra 
húsnæði,“ segir Hrefna. Stofan heitir 
Hárfínt, s. 567-6666, og mun opna 
núna í byrjun júní. Einnig er hægt 
er að panta beint hjá þeim stöllum í 
síma 820-4091 (Hrefna) og 896-5176 
(Bára). 

Þakkir fyrir móttökur 
í starfsþjálfun 
Á liðnu skólaári hafa tuttugu 
nemendur úr Lágafellsskóla 
stundað starfsþjálfun sem hluta af 
sínu námi. Þjálfunin fellur undir 
valgreinar 9. og 10. bekkja og felst 
í því að vinna tvo klukkutíma á 
viku hjá viðkomandi fyrirtæki 
án endurgjalds. Tilgangurinn er 
að nemendur fái tækifæri til að 
kynna sér starfssvið sem þeir hafa 
áhuga á. Krakkarnir hafa notið 
gestrisni  og leiðsagnar tíu fyrir-
tækja í Mosfellsbæ. Þau fyrirtæki 
sem hafa lagt verkefninu lið eru: 
Mosfellsbakarí, Hárstofan Sprey, 
Aristó hárstofa, Hundaheimur, 
Leikskólinn Hulduberg, Krikaskóli, 
Pílus hársnyrtistofa, Leikskóladeild 
Lágafellsskóla, Bílapartar og Hesta-
mennt. Gott samstarf hefur verð 
við þessa aðila og vill Lágafellsskóli 
koma á framfæri þökkum til fyrir 
óeigingjarnt starf í þágu ungmenna 
í Mosfellsbæ.

Útskriftarhátíð Framhaldsskólans í Mosfellsbæ fór fram 
fimmtudaginn 30. maí við hátíðlega athöfn í Hlégarði. 
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ var stofnaður haustið 2009. 
Sex námsbrautir eru við skólann og er fjöldi nemenda við 
skólann um tvö hundruð og fimmtíu.  Að þessu sinni voru 
alls fimmtán nemendur brautskráðir.

Brautskráðir voru þrettán stúdentar og eru tólf af félags- 
og hugvísindabraut og einn af náttúruvísindabraut. Einnig 
útskrifuðust tveir nemendur af listabraut. 

Viðurkenningar fyrir góðan námsárangur
Útskriftarnemendum voru veittar viðurkenningar fyrir 

góðan námsárangur. Helga Rúnarsdóttir fékk viðurkenn-
ingu fyrir góðan árangur í sögu og einnig fyrir góðan árang-
ur í textíl og hönnun. Viðurkenningu fyrir góðan árangur í 
tónlist fékk Stefán Valgeir Guðjónsson. Mosfellsbær veitti 
jafnframt Margréti Sögu Gunnarsdóttur viðurkenningu fyrir 
hæstu einkunn á stúdentsprófi. Fyrir störf í þágu Nemenda-
félags FMOS fengu Margrét Saga Gunnarsdóttir og Helga 
Rúnarsdóttir viðurkenningu. 

Útskriftarhópur Framhaldsskólans í Mosfellsbæ. Efri röð: Guðrún Guðjónsdóttir aðstoðaskólameistari, Jóhanna Rut Czzowitz, Stefán Valgeir Guðjónsson, 
Sigurður Halldórsson, Kjartan Smári Ragnarsson, Kristján Ólafur Sigríðarson, Aron Sölvi Ingason, Jón Bjartmar Aðalsteinsson, Hjördís Ósk Kristjánsdóttir 
og Guðbjörg Aðalbergsdóttir skólameistari. Neðri röð: Inga Rut Helgadóttir, Gréta Guðný Smáradóttir, Anna Stefanía Jóhannesdóttir, Eva Guðrún 
Kristjánsdóttir, Margrét Saga Gunnarsdóttir, Rakel Marteinsdóttir, Helga Rúnarsdóttir

margrét, stefán og helga 
fengu sérstakar viðurkenningar

Útskriftarhátíð FMOS fór fram fimmtudaginn 30. maí •Skólinn stofnaður árið 2009

15 nemendur brautskráðir

Skrifstofa félgsstarfsins er opin alla 
virka daga milli kl 13:00-16:00. 
Allar upplýsingar og skráningar 
eru hjá forstöðumanni félagsstarfsins
í síma 586-8014 eða 698-0090

brúkum bekki - kort af gönguleiðum 
í nágrenni eirhamra fylgdi með 
síðasta tölublaði mosfellings
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Við bjóðum upp á vikunámskeið frá mánudegi til föstudags frá kl. 9-12 eða kl. 13-16. 

Stubbanámskeið verður fyrir 4-6 ára vikuna 22.-26. júlí frá kl. 9-12.

Allar nánari upplýsingar má finna inn á:  www.hestamennt.is. 

Skráningar fara fram í gegnum netfangið: hestamennt@hestamennt.is eða í síma: 899 6972 - Berglind.

ReiðSkóli HeStamenntaR
Reiðskóli Hestamenntar er staddur í hesthúsahverfinu við 
Varmárbakka í mosfellsbæ.  námskeiðin eru fyrir börn og 
unglinga frá 6-14 ára og hefjast þau 10. júní og standa til 23. ágúst.

Árið 1991 fékk Rótarýklúbbur Mosfellssveitar úthlutað spildu til trjáræktar við Skarhóla-
braut í Mosfellsbæ. Spildan fékk nafnið Rótarýlundurinn. Á hverju vori síðan hafa Rótarý-
félagar ásamt fjölskyldum mætt í lundinn og tekið til hendinni, gróðursett tré og runna af 
ýmsum tegundum, borið á og hlúð að. Landgræðsla Ríkisins hefur stutt við verkefnið með 
því að leggja til plöntur og áburð. Starfsmenn Mosfellsbæjar hafa veitt góð ráð og verið 
reiðubúnir að leggja lið ef til þeirra hefur verið leitað.

Árangurinn ekki látið á sér standa
 Á þeim 22 árum sem liðin eru síðan fyrstu plöntum var plantað hefur gróðurinn vaxið 

og dafnað vel. Þar má nú njóta næðis og náttúru í fallegum rjóðrum í skjóli hárra trjáa. 
„Nú viljum við bjóða öðrum að njóta með okkur og hvetjum Mosfellinga til að ganga um 
lundinn og njóta náttúrunnar og útsýnisins. Til stendur að koma upp grillaðstöðu með 
borði og bekkjum. Lundurinn er merktur með skilti Rótarýhreyfingarinnar. Jafnframt 
biðjum við fólk um að sýna gróðrinum og náttúrunni virðingu með nærgætni og góðri 
umgengni,“ segir Sigríður Johnsen formaður klúbbsins.

Rótarýklúbbur Mosfellssveitar hóf  ræktun í lundinum 1991

Rótarýlundurinn 
opnaður almenningi

Mosfellingarnir Sigrún Þuríður Geirsdóttir 
og Birna Hrönn Sigurjónsdóttir ásamt þeim 
Önnu Jónsdóttur, Kristínu Helgadóttur 
og systrunum Ragnheiði og Kristbjörgu 
Rán Valgarðsdætrum ætla að synda yfir 
Ermasundið frá Englandi til Frakklands og 
aftur til baka nú í lok júní en það hefur ekki 
verið gert áður af Íslendingum. Sundið er 
til styrkrar MS-félaginu. „Við erum allar á 
milli fertugs og fimmtugs og höfum stund-
að sjósund í þrjú til fjögur ár.  Við köllum 
okkur Sækýrnar og hittumst í Nauthólsvík-
inni tvisvar í viku allt árið. 

Á veturna er þetta meira svona sjóbað en 
það er mjög mikilvægt að mæta alltaf til að 
tapa ekki niður kuldaþolinu. Sjórinn hefur 
kaldastur verið -1.8 gráður og er það alveg 
ótrúlega hressandi að synda í slíkum kulda. 
Á sumrin er allt önnur stemmning því þá 
getum við synt mjög lengi, klukkutímum 
saman ef því er að skipta. Á sumrin getur 
sjórinn farið upp í 15-16 gráður og þá er 
yndislegt að svamla um og leyfa öldunum 
að leika um sig. Maður endurnærist á sál 
og líkama og nær að hlaða batteríin. Einnig 
hefur sjósund mjög góð áhrif á æðakerfið 
og hjartað því það eru átök að fara út í 
þennan kulda, allt kerfið fer á fullt,“ segir 
Sigrún.

„Everest” sundfólksins
 Þetta sund er góðgerðarsund til styrktar 

MS félaginu en nokkrar út hópnum tengjast 
félaginu og vilja styrkja það góða starf sem 
þar er unnið. „Á sumrin höfum við synt 
hin ýmsu sund, eins og Bessastaðasund, 
Ægissíðusund, Skerjafjarðarsund, Viðeyj-
arsund, Hríseyjarsund, Grímseyjarsund, 
Helgusund og Drangeyjarsund. Í fyrra 
haust syntu nokkrar af okkur boðsund 
uppá Akranes og í framhaldinu ákváðum 
við að takast á við Ermasundið en það er 
eins konar „Everest“ sundfólksins. Það er 

mikil tilhlökkun að takast á við þetta en 
við eigum fyrsta sundrétt þann 22. júní og 
vonum bara að veðurguðirnir verði okkur 
hliðhollir,“ segir Sigrún. 

Synda 120 km 
Áætlað er að sundið taki um 36 klukku-

stundir en vegalengdin sem þær stöllur 
synda er um 120 km. „Skipulag sundsins er 
þannig að ein syndir í einu, í klukkustund, 
og þá tekur sú næsta við. Skiptingarnar 
verða að vera réttar, sú sem er að taka við 
sundinu verður að synda fram úr þeirri sem 
er að synda og má alls ekki snerta bát né 
manneskju, þá er sundið blásið af.  Það er 
eftirlitsaðili um borð sem sér til þess að allt 
sé eftir settum reglum. 

Við þekkjumst allar mjög vel í gegnum 
sjósundið en það skiptir miklu máli að 
þekkja hver aðra vel þegar lagt er af stað í 
svona verkefni, nándin um borð er mikil. 
Við komum til með að synda í miklum 
straumum og synda með fjölda báta því 
það er mikil bátaumferð á þessum slóðum. 
Eins og þú heyrir þá verður þetta mikið æv-
intýri,“ segir Sigrún. Þær stöllur vilja koma 
sérstökum þökkum á framfæri til starfsfólks 
Lágafellslaugar en þær hafa verið duglegar 
að stunda æfingar þar, sem og fyrirtækjum 
í Mosfellsbæ sem hafa styrkt þær. Hægt er 
að leggja þeim lið og styrkja MS félagið um 
leið en styrktarreikningurinn er 515-14-
407491, kt. 551012-0420.

Allra meina bót
„Sjósund er allra meina bót og við hvetj-

um fólk til að prófa. Í sumar verður tekið á 
móti nýliðum á miðvikudögum kl. 17:30 í 
Nauthólsvík og farið með þeim í sjóinn. Það 
er mikilvægt að sýna aðgát og því er gott að 
fara með reyndum sjósundsmönnum fyrst 
um sinn til að læra á sjálfan sig í sjónum,“ 
segir Sigrún að lokum.

Birna og Sigrún eru í félagsskap sem kallar sig Sækýrnar   

Ætla yfir Ermasund

birna OG siGrún
eftir helGusund 
í hvalfirði

siGríður jOhnsen OG
haraldur bæjarstjóri 
við Opnun lundarins

Unnið er að lokafrágangi hjúkrunarheimilisins að Hlaðhömrum sem reiknað er með að 
tekið verði í notkun á næstu vikum. Hjúkrunarheimilið hefur fengið nafnið Hamrar og er 
óðum að taka á sig mynd eins og sést á þessari mynd.

Lokafrágangur



Birna og Sigrún eru í félagsskap sem kallar sig Sækýrnar   

Ætla yfir Ermasund



17. júní
Hátíðarguðsþjónusta 
í Lágafellskirkju
Prestur: sr. Skírnir Garðarson

Kl. 11

hátíðarhöld í Mosfellsbæ

dagskráin hefst kl. 13:30

Hátíðardagskrá 
á Miðbæjartorginu
• Setning hátíðar

• Ávarp fjallkonu

• Hátíðarræða

Fjölskyldudagskrá
við Hlégarð
• Skólahljómsveit Mosfellsbæjar

• Ungmenni úr Listakóla Mosfellbæjar

• Krakkar úr Krikaskóla syngja nokkur lög

• Leikfélag Mosfellssveitar

• Solla Stirða

• Jón Jónsson

• Skátatívolí

• Kaffisala

• Sölubásar

• og margt margt fleira

Skátafélagið Mosverjar leiðir 
skrúðgöngu að Hlégarði

Sterkasti maður Íslands
Keppt um titilinn Sterkasti maður 

Íslands á Hlégarðstúninu.

Kl. 16



17. júní

Sölutjöld

Skátaleikir og þrautir

kaffiSala í Hlégarði

PylSuSala

HoPPukaStalar

andlitSmálun
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 Mosfellskir rokkarar stefna að útgáfu plötu síðsumars   

Hljómsveitin 
Kaleo á kortið
Mosfellska hljómsveitin Kaleo hefur 
vakið verðskuldaða athygli að undan-
förnu.

Kaleo er skipuð þeim Jökli Júlíus-
syni, Davíð Antonssyni, Daníel Ægi 
Kristjánssyni og Rubin Pollock. Áður 
skipuðu þeir hljómsveitina Timbur-
menn sem Mosfellingar ættu að vera 
vel kunnugir. Nú eru þeir hinsvegar 
farnir að semja sína eigin tónlist undir 
nafninu Kaleo.

Vor í Vaglaskógi í nýjum búningi
Þrjú lög hafa nú litið dagsins ljós 

og hafa verið tekin í spilun á útvarps-
stöðvum landsins. Í vikunni gáfu þeir 
út sína nýjustu afurð sem er ný útgáfa 
af hinni gömlu perlu Vor í Vaglaskógi 
sem Villi Vill söng upphaflega.

Af hverju Vor í Vaglaskógi? „Lagið 
hefur verið í miklu uppáhaldi og Jök-
ull kom með tillögu að nýjum búningi 
sem við féllum gjörsamlega fyrir,“ segir 

Davíð og svitnar undir handakrikun-
um.

„Lagið er fallegt og textinn líka. Gott 
lag má spila á hvaða hátt sem er,“ bætir 
Jökull við.

Sex laga plata væntanleg
Um helgina taka þeir þátt í mikilli 

tónlistarveislu sem nefnist Keflavík 
Music Festival og troða þar upp á 
föstudagskvöldi ásamt rjóma íslenskra 
tónlistarmanna og erlendum stjörn-
um.

„Markmiðið er að koma sem mest 
fram í sumar og erum við þétt bókaðir 
nú þegar. Þá erum við að leggja hönd 
á okkar fyrstu plötu, Glasshouse og 
er aldrei að vita nema útgáfutónleik-
arnir verði haldnir í gróðurhúsinu í 
Dalsgarði þar sem það væri nú við 
hæfi,“ segir Jökull og rífur sig úr að 
ofan. Platan mun innihalda sex lög og 
verður væntanleg síðla sumars.

Það er alltaf tilhlökkun í skólunum þegar væntanlegir 1. bekkingar koma í heimsókn. 
Fimmtudaginn 23. maí mættu flottir krakkar í heimsókn í Varmárskóla ásamt foreldrum 
sínum. Allir mættu fyrst á sal þar sem Þóranna skólastýra tók á móti þeim og ræddi við 
börn og foreldra um skólabyrjun. Eftir það var nemendum boðið með kennurum í stofur 
í spjall og verkefnavinnu meðan foreldrar sátu eftir í sal. Þar kynnti Guðrún Bjarkadóttir 
skólahjúkrunarfræðingur hlutverk sitt í skólanum og Solveig Ólöf Magnúsdóttir deildar-
stjóri fór yfir mikilvægi lestrarnáms. Nemendur fengu poka heim með lítilli verkefnabók 
og ýmsum upplýsingum um nýja skólann sinn. Næsta haust verður töluverð fjölgun í 
skólanum en þá verða tveimur bekkjum fleira en á líðandi skólaári. Skráð eru 83 börn í 
1. bekk næsta haust en fyrir ári voru þau aðeins 45.

Hægt er að kynna sér Kaleo betur 
www.facebook.com/theband.kaleo

www.youtube.com/Kaleoofficial

...þetta gamla góða. kryddbrauð

HáHolt 13 - s. 5666-222

1.290 kr.

1.890 kr.

12“

16“
Fyrsta heimsóknin til nýrrar ríkisstjórnar
Börnin í 2. bekk í Varmárskóla fóru í heimsókn í Alþingishúsið miðvikudaginn 29. maí. 
Þau fengu leiðsögn um húsið og þótti þeim það mjög áhugavert. Börnin borðuðu nestið 
á Austurvelli og fóru í göngutúr um miðbæinn. Þau skoðuðu fuglana á tjörninni og 
skoðuðu líkan af Íslandi í Ráðhúsi Reykjavíkur. Það er aldrei að vita nema í þessum hópi 
leynist framtíðar Alþingismaður.

Skólaheimsókn væntanlegra 1. bekkinga

Mosfellingar kynna sér gas- og jarðgerðarstöð
Allir fulltrúar bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fóru á dögunum í stutta ferð til Dan-
merkur og Svíþjóðar til að skoða og kynna sér gas- og jarðgerðarstöðvar. Stöðvarnar 
eru sambærilegar þeirri sem Sorpa áætlar að reisa í Álfsnesi. Með í för voru tveir 
fulltrúar íbúa í Leirvogstungu. Hópurinn fékk m.a. kynningu á stöðvunum ásamt 
því að hitta fulltrúa íbúa sem búa í grennd við slíka stöð. 

Nú hefur útitækjum til líkamsræktar verið 
komið fyrir á lóðinni við Íþróttamiðstöð-
ina að Varmá þar sem þau munu nýtast 
nemendum og öðrum íþróttaiðkendum til 
æfinga.

Norwell outdoor fitness eru líkamsrækt-
artæki til notkunar utanhúss. Tækin eru 
hönnuð til að allir, óháð aldri og daglegum 
störfum, geti notið þess að stunda lífsnauð-
synlega hreyfingu t.d. í almenningsgörðum, 
á vinnustöðum, á skólalóðum, á íþróttavöll-
um, tjaldstæðum og við göngustíga. Tækin 
byggja á einfaldri skandínavískri hönnun 
og bjóða upp á rétta þjálfun fyrir heilsuna 
og líkamann ásamt ánægjulegri upplifun.

Lýðheilsa er lykilorð í samtímanum þar 

sem fjöldi barna og fullorðinna eyða sífellt 
meiri tíma í kyrrsetu. Útitækin eru frábær 
leið til heilsueflingar almennings.

Líkamsræktarstöðvar þjóna sínu hlut-
verki en útitækin bjóða þeim sem frekar 
kjósa hreyfingu úti við upp á frábæran kost 
og eru skemmtileg lausn fyrir sveitarfélög 
til að efla lýðheilsu. Rekstrarkostnaður er 
lítill sem enginn.

Nú hefur Norwell einnig þróað tæki fyrir 
börn , Norwell Junior, sem henta vel fyrir 
skóla og íþróttamiðstöðvar. Tækin bjóða 
upp á aukna þjálfun úti við fyrir yngsta 
fólkið.

Frekari upplýsingar er um tækin má 
finna á www.ismork.is

Ný líkamsræktartæki við íþróttahúsið
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100 bílar | Þverholti 6 | Sími 517 9999 | 100bilar@100bilar.iS

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar gerðir bíla, hjólhýsa, fellihýsa, 
pallhýsa, ferðavagna o.þ.h. á skrá. Skráið bílinn frítt hjá okkur.

Endilega komið til okkar og við skráum bílinn eða sendið okkur 
skráningar á 100bilar@100bilar.is og í síma 5179999.

Vantar bíla á Skrá og á Staðinn

Viltu taka þátt?
Íbúar, félagasamtök og fyrirtæki í Mosfellsbæ eru hvött 

til að taka virkan þátt í hátíðinni. Ef einhverjir luma 
á hugmyndum eða vilja vera með viðburð Í túninu heima,  

þá má senda tölvupóst á ituninuheima@simnet.is. 

30. ágúst - 1. sept.

Á dögunum færði Soroptimistaklúbbur 
Mosfellssveitar Kvennaathvarfinu veglega 
upphæð til kaupa á húsgögnum fyrir nýja 
húsið þeirra. Efnt var til listaverkahappa-
drættis sem Inga Elín Kristinsdóttir lista-
kona hafði frumkvæði að og umsjón með. 
Þar safnaðist dágóð upphæð sem notuð 
var í þetta verkefni og er listamönnum 
og þeim sem lögðu verkefninu lið þakkað 
sérstaklega.

Gjöf þessi kom sér einstaklega vel fyrir 
nýtt húsnæði Kvennaathvarfsins og gátu 
þær keypt hornsófa, hægindastól, tvo 
svefnsófa og sófaborð fyrir gjöfina. Nokkr-
ar klúbbsystur fóru og færðu Kvennaat-
hvarfinu gjöfina og við það tækifæri var 
tekin mynd af systrunum í einum af nýju 
sófunum.

Mosfellingar eru minntir á matreiðslu-
kverið sem Soroptimistakonur í Mosfells-
bæ hafa gefið út og er selt til fjáröflunar í 
Álafossbúðinni.

 Soroptimistaklúbbur Mosfellssveitar efndu til listaverkahappdrættis og söfnuðu pening  

Færðu Kvennaathvarfinu gjöf

systurnar í nýjum sófa 
í kvennathvarfinu

Aukin þægindi fylgja 
því að eiga Moskort 
Moskortið er rafrænt aðgangskort 
í sundlaugar Mosfellsbæjar og er 
áfyllingarkort. Kortið er selt og af-
hent í Íþróttamiðstöðinni Lágafelli.  
Kortið er keypt í upphafi og hægt 
að fylla á það nokkrum sinnum. 
Hægt er að kaupa áfyllingu fyrir 
10 skipti hverju sinni. Kortin eru 
handhafakort en einnig er hægt að 
fá persónugert árskort merkt kenni-
tölu kaupanda sem er rekjanlegt ef 
það glatast. Einnig er mögulegt að 
kaupa persónugerð 10 skipta kort 
en afhending þeirra tekur 10 daga. 
Kortið sjálft kostar 550 kr., áfylling 
fyrir 10 skipti 3.400 kr. fyrir fullorðna 
og 1.160 kr. fyrir börn. Öryrkjar og 
ellilífeyrisþegar fá frítt í sund en 
þurfa að fá slík kort til að nýta sér 
áunnin réttindi. Atvinnulausir fá 
einnig frítt í sund en sækja þarf um 
það í Íbúagátt Mosfellsbæjar.

Sumarlestur hafinn 
á Bókasafninu
Þann 3. júní hófst árlegur Sumar-
lestur Bókasafnsins og stendur út 
ágúst. Öll börn á grunnskólaaldri  
geta verið með og er þátttaka 
ókeypis. Í byrjun september verður 
þátttakendum veitt viðurkenning. 
Í fyrra tóku 256 börn þátt og lásu 
samtals 1608 bækur. Þemað í ár 
er fiðrildi. Starfsfólk Bókasafnsins 
hlakkar til að sjá sem flesta krakka 
í sumar.

Ingibjörg Ingólfsdóttir og Sigrún Jensdóttir 
Davis-ráðgjafar í Lesblindulist hafa ný-
lega sett á markað nýtt íslenskt spil undir 
heitinu „Spilalist“ sem þær eru höfundar 
að. Hugmyndin kviknaði í gegnum vinnu 
þeirra sem Davis-ráðgjafar en við það hafa 
þær starfað síðastliðin tæp 10 ár hér í Mos-
fellsbæ.

Spilið nýtist ungum nemendum sem 

eru að byrja að læra stafina, þeim sem eru 
með námsörðugleika, fötluðum og þeim 
sem eru að læra íslensku. Það er einfalt og 
skemmtilegt.

Hægt er að nota spilið á marga vegu t.d. 
eins og Veiðimaður og orðaspil en svo má 
láta hugmyndaflugið ráða. Spilastokkurinn 
inniheldur alla 36 há- og lágstafina ásamt 
skemmtilegum bros- og fýlukörlum. Á 

stafaspjöldunum sjálfum eru engar mynd-
ir eða litir sem draga athyglina frá stöfun-
um. 

Allir grunn- og leikskólar í Mosfellsbæ 
fengu að gjöf spilastokka frá þeim í sam-
starfi við Lionsklúbbinn Úu. Þess má geta 
að Aþjóðahreyfing Lions er með 10 ára 
átak gegn ólæsi en það hófst síðastliðin 
áramót.

Ingibjörg og Sigrún gefa út nýtt íslenskt spil •Skólar bæjarins hafa fengið fyrstu eintökin  

Nemendur byrja að læra 
stafina með Spilalist

skólarnir fá 
spil að gjöf

ingibjörg og sigrún 
höfundar spilsins



Skráning fer fram á utilifsskoli.is

Námskeið:
10.-14. júní - uppselt
18.-21. júní - örfá sæti laus
24.-28. júní
1.-5. júlí
8.-12. júlí
15.-19. júlí
22.-26. júlí

Hagnýtar upplýsingar:
Hvert námskeið stendur í 
eina viku í senn, en dagskrá 
námskeiðanna nær yfir tvær 
vikur. Námskeiðin byrja kl 
10.00 við skátaheimilið og 
enda á sama stað kl 16.00, 
boðið er uppá gæslu klukku-
tíma fyrir og eftir dagskrá.

Námskeiðin fara mestu leyti 
fram úti, krakkarnir þurfa því 
að koma vel klædd og með 
nesti fyrir daginn.

Nauðsynlegt er að krakkarnir
hafi aðgang að hjóli.

Námskeiðin kosta 
9500 kr hver vika 
(nema vika 2 kostar 
8500kr því hún 
er styttri) og það 
er veittur 20% 
systkinaafsláttur
eftir fyrsta barn.

Nánari upplýsingar:
Anna Guðlaug Gunnarsdóttir
annagudlaug@mosverjar.is

 895-3455

Útilífsskóli Mosverja 2013 
Ævintýranámskeið
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Í ár varð kvennakórinn Heklurnar 10 ára og var ákveðið að 
halda upp á það með tónleikaferð til Ítalíu. Snemma að 
morgni 16. maí var lagt af stað í morgunsólinni með rútu út 
á Keflavíkurflugvöll. Við flugum til München í Þýskalandi. 
Þar tók á móti okkur Erlendur Þór Elvarsson annar fara-
stjórinn og var stefnan sett á Bolzano í Suður-Týról. Ein-
staklega falleg fjöll mátti sjá á leiðinni, sérstaklega í Austur-
ríki. Bolzano tók á móti okkur með indælis rigningu. 

Kórstúlkur komu sér fyrir á Hotel Chitta í miðbænum en 
höfðu ekki mikinn tíma til að slaka á því á veitingastað þar 
rétt hjá beið okkar veisla og hinn farastjórinn okkar, Jóna 
Fanney Svavarsdóttir.

Föstudagur 17. maí: Ennþá rigndi í Bolzano. Fyrripartur 
dagsins var notaður til að skoða bæinn og heimsækja 
safn um ísmanninn Ötzi, sem fannst fyrir stuttu, 5000 ára 
gamall undir ís. Ótrúlega merkilegt! Seinnipart dagsins var 
haldið af stað í strætó í nýjum kórkjólum, hönnuðum af 
fatahönnuði kórsins Báru Kjartansdóttur, í kirkju þar sem 
ákveðið hafði verið að halda tónleika um kvöldið. Tón-
leikarnir gengu vel, um 100 tónleikagestir mættu og var 
hljómurinn einstaklega góður í kirkjunni. Eftir tónleikana 
bauð kirkjukórinn okkur í mat í safnaðarheimilinu sem 
var hlýlegt og heimilislegt. Margar okkar þurftu að dusta 
rykið af menntaskólaþýskunni sinni og gekk það misvel. 

Laugardagur 18. maí: Loksins kom sólin. Á morgun-
verðarhlaðborðinu á Hotel Chitta var hægt að fá kampavín 
með morgunmatnum sem vakti mikla furðu enda kórkon-
ur vanari lýsi á morgnana! Þennan dag fóru nokkrar í fylgd 

með fararstjórum á markað, aðrar skoðuðu Bolzano, kíktu 
í búðir og á kaffihús. Seinnipart dagsins lögðum við af 
stað með lest til næstu borgar, Merano. Þar var sjálfstæð-
isbaráttuhátíð nokkurra þjóðarbrota, Suður-Týróla, Skota, 
Tíbeta, Katalóníumanna, Baska og Lichtensteinbúa.

Heklunum var  boðið að syngja á hátíðinni sem fulltrúar 
þjóðar sem hefur staðið í þeim sporum að berjast fyrir sjálf-
stæði og tekist ætlunarverkið án ofbeldis, með menningu 
sína og tungu að vopni. Við sungum fyrir 5000 manns Gefðu 
að móðurmálið mitt og Austan kaldinn á oss blés.

Suður-Týrólska sjónvarpið sýndi þetta í beinni útsend-
ingu sem nær til milljóna manna.

Sunnudagur 19. maí: Ferðinni var heitið að Gardavatni. 
Í hugum okkar flestra er Gardavatn sveipað dýrðarljóma 
vegna veðurblíðu og fegurðar. Þegar við komum að Garda 
var slagveður og öldugangur svo mikill að maður átti 
fótum sínum fjör að launa að verða ekki hrifinn með öldu 
út á vatnið. Fyrirhuguð var sigling á vatninu. Um tíma leit 
þetta ekki vel út. En eftir einn góðan kaffibolla birti til og 
við sigldum um spegilslétt Gardavatn. Við stoppuðum 
í þremur höfnum og nutum ólýsanlegrar náttúrufeg-
urðar. Næst lá leið okkar til Ossario di san Martino della 
battaglia. Þar átti sér stað blóðugt stríð árið 1869 og mikið 
mannfall varð þegar Austurríkismenn, Þjóðverjar og 
Frakkar réðust inn í landið og drápu hundruð manna á 
einum degi. 

Mánudagur 20. maí: Ákveðið var að fara í fjallaferð. 
Kláfar ganga upp á fjall ofan við Bolzano. Útsýnið var engu 

líkt, eins og í ævintýri. Síðasta kvöldmáltíðin var í kastala 
rétt utan við bæinn. Manni leið svolítið eins og persónu 
í Ástríksbók. Óðríkur algaula kom upp í hugann. Nokkur 
lög tekin milli rétta.

Þriðjudagur 21. maí: Heimferðadagur. 
Fararstjórarnir okkar, Jóna og Elli, komu og kvöddu 

okkur áður en við stigum upp í rútu á leið til Münhcen. 
Þessi ferð heppnaðist í alla staði alveg einstaklega vel, mikil 
gleði ríkti í hópnum allan tímann og hver einasti dagur var 
þaulskipulagður.

Ferðarinnar verður örugglega lengi minnst innan kórsins 
með gleði og mun gera góðan hóp enn betri og samstilltari 
í söngnum í framtíðinni.

Vilborg Þórhallsdóttir
Kórstjóri Heklnanna

Kórstjórinn stiklar á stóru úr afmælisferð •Kvennakórinn Heklurnar 10 ára  

Ítalíuferð Heklnanna

Vísindaferð starfsmanna 
Bókasafnsins til Helsinki
Fastráðnir starfsmenn Bókasafns Mosfellsbæjar 
heimsóttu finnsk almenningsbókasöfn í lok maí. 
Verkefnastjóri hjá Borgarbókasafni Helsinki hafði 
undirbúið tveggja daga dagskrá og voru móttökur 
alls staðar frábærar.

Finnar framarlega í safnamálum
Finnar eru mjög framarlega í þróun almennings-

bókasafna hvað varðar þjónustu, tækni, búnað, 
safnefni og byggingar. Söfnin eru að verða „svæði 
fyrir íbúana“ í auknum mæli. Þau hvetja til nýrra 
hugmynda og hugsana og deila kunnáttu, þekk-
ingu og reynslu með viðskiptavinum. Finnar eru 
duglegastir allra Norðurlandabúa að sækja bóka-
söfn og útlán mikil, ekki síst barnaefni.

Sérstök þjónusta  
Meðal starfsmanna safnanna í Helsinki eru 

svokallaðir „fartölvulæknar“ sem hægt er að leita 
til með hvers kyns tölvuvandamál. Farið er yfir 
málið með viðskiptavinum og þeim hjálpað til 
sjálfshjálpar. Alhliða upplýsingar eru veittar og 
boðið upp á tölvukennslu. Tónlistarráðgjafar, bók-
menntaráðgjafar og fleiri sérfræðingar og tækni-
menn eru einnig til reiðu, endurgjaldslaust. Margt 
ungt fólk vinnur í söfnunum og meðal verkefna er 
einfaldlega að sitja og spjalla við gesti, ekki síst 
börn og unglinga. Heimsótt voru fimm almenn-
ingsbókasöfn, hvert með sínu sniði. Öll eru þau 
hluti af heildarmynd Borgarbókasafns Helsinki. 

Hefðbundin bókasöfn heimsótt
Fyrst var komið í 100 ára gamla bókasafnsbygg-

ingu. Þar hefur starfsemin verið aðlöguð breyttum 
notendahópi, sem eru ungar barnafjölskyldur og 
námsmenn og er fjölbreytt starfsemi fyrir alla 
aldurshópa.

Annað safn var í verslunarmiðstöð og mikill 
fjöldi gesta streymir um daglega. Þar er mikill 
erill og fjör, margt í gangi og fátt bannað annað en 
hlaupa um.

Þá lá leiðin í nýuppgert úthverfasafn. Notenda-
hópurinn er fyrst og fremst börn og unglingar. 
Haft var samráð við íbúa við endurgerð húsnæðis 
og búnaðar. 

Lítið en athyglisvert útibú var heimsótt í Swea-
borg, sem er eyja úti fyrir Helsinki og var áður 
hernaðarvirki. Þar eru mörg sögutengd söfn. 

Óhefðbundin bókasöfn
Að sjálfsögðu er bókin í fyrirrúmi í langflestum 

safnanna, enda mikil eftirspurn. 
Í nokkrum söfnum hefur þó alfarið verið breytt 

um útlit og áherslur. Tvö þeirra voru heimsótt.

Í Library 10 er fyrst og fremst tónlistarefni í 
boði og þær fáu bækur sem eru til útláns tengjast 
mestmegnis tónlist og tónlistarfólki, nema nokkrir 
tugir svokallaðra „Best-sellers“.  Boðið er upp á 
æfingaherbergi með hljóðfærum og lítil upptöku-
stúdíó, allt ókeypis. Þá eru græjur til að færa efni 
af snældum, vinyl og VHS yfir á diska. 

Í Meetingpoint eru engar bækur, heldur alls 
konar önnur þjónusta og starfsemi. Aðstaða er 
til að halda stóra og litla fundi og hægt að prenta 
hvers kyns efni, m.a. í þrívídd eftir teikningum 
viðskiptavina.

Framtíðarsýn 
Kynnt var skipulagsvinna og framtíðarsýn fyrir 

nýtt borgarbókasafn sem verður opnað árið 2017. 
Byggt er á þeirri framtíðarsýn í starfsemi og þjón-
ustu almenningsbókasafna sem er að ryðja sér til 
rúms á Norðurlöndum og víðar. Almenningsbóka-
söfn framtíðarinnar eru s.k. „Mediaspace“. Þau 
eru ekki byggingar heldur staðir þar sem skipst 
er á þekkingu og reynslu. Þau eru menningarlegir 
stefnumótastaðir sem bjóða fjölbreytt tækifæri til 
samskipta, félagslegra athafna og auk þess stafræn-
an aðgang. Þau eru sveigjanlegir og virkir griða-
staðir fyrir alla sem leita þekkingar, hvatningar og 
persónulegs þroska. Þau eru staðir tækifæra!



Grill            nesti
HáHolt 24 - s. 566-7273

3695 
kr

fjölskyldutilboð

4 hamborgarar með osti, 

franskar, sósa og 2l coke

Líkami og sál
Snyrti nudd & fótaaðgerðarstofa

Fanney Dögg Ólafsd.
Snyrti,nudd & fótaaðgerðarstofa
Þverholt 11 Mosfellsbæ

s: 566 6307

Snyrtifræðimeistari
& förðunarfræðingur

www.likamiogsal.is

Stöðvaðu öldrun húðarinnar með
Dermatude Meta TherapyDermatude – Meta Therapy.
Nýjung á snyrtivörumarkaðinum fyrir:

• Bætt ásýnd húðarinnar• Bætt ásýnd húðarinnar
• Endurnýjun húðarinnar
• Rakameðferð
E d b i húð i• Enduruppbygging húðarinnar

Meta Therapy er eina 100% náttúrulega
meðferðin þar sem engar sprautur koma nærri.meðferðin þar sem engar sprautur koma nærri.
Hægt er að hægja á ferli öldrunar í húð og
merki öldrunar minnka umtalsvert.

Pantaðu í dag!g
10% kynningarafsláttur . Gildir til 14. júní ´13
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sjóvá kvennahlaup ÍsÍ 2013
Varmá laugardaginn 8. júní klukkan 11.00
Hreyfum okkur saman

• Skráning/bolasala hefst klukkan 10.00 við Varmá
• Upphitun 10.45 • Hlaupið hefst kl.11.00
• 1.000 kr. fyrir 12 ára og yngri • 1.500 kr. fyrir eldri en 12 ára
• Forskráning/bolasala er hafin í Lágafellslaug 
• Mosfellsbær býður upp á andlitsmálningu fyrir börnin frá klukkan 10.00
• Allir þátttakendur fá bol og verðlaunapening auk þess fá langömmur rós
• Frítt í sund að Varmá í boði Mosfellsbæjar að hlaupi loknu
• Næg bílastæði við Íþróttamiðstöðina að Varmá, Hlégarð og Brúarland
• Mætum tímanlega • Veldu þér vegalengd og njóttu þess að hlaupa/ganga  
   á þínum hraða í góðum félagsskap.

Kveðja frá bæjarstjóra 
Einkunnarorð hlaupsins í ár „Hreyfum 
okkur saman“ eru viðeigandi í okkar 
barnmarga bæjarfélagi. Aðstaðan til 
útivistar og hreyfingar 
er einstök hér enda 
stefnir Mosfellsbær 
að því að verða fyrsta 
heilsueflandi samfé-
lagið á Íslandi. Því er 
vel við hæfi að Sjóvá 
Kvennahlaup ÍSÍ fari fram í bænum 
en af öllu höfuðborgarsvæðinu er 
einungis hlaupið í Mosfellsbæ og 
Garðabæ. Ég óska því öllum dætrum, 
mömmum, ömmum og langömmum 
góðs gengis og umfram allt góðrar 
skemmtunar í hlaupinu. 

Með bestu kveðju
 Haraldur Sverrisson bæjarstjóri



Kvennahlaup
í Mosfellsbæ

3 km
5 km
7 km

laugardaginn 8. júní

Kaffi Álafoss 
býður upp á kvennahlaups-tilboð 
Súpa og salat 1.390 kr. 
• salat 700 kr. • súpa 1.100 kr.
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...beint úr Kjötbúðinni hjá Geira. 
Borin fram með frönskum, 

laukhringjum og salati
BBQ svínarif

HáHolt 13 - s. 5666-222

2.990 kr.

Snyrti, nudd og fótaaðgerðarstof-
an Líkami og sál býður nú upp á 
Dermatude sem er nýtt snyrti-
vörumerki í hæsta gæðaflokki. 
Dermatude Meta Therapy er bylt-
ingarkennd meðferð sem fer nú 
sigurför um allan heim.

Hægir á öldrun húðarinnar
„Dermatude Meta Therapy er 

ný meðferð sem dregur úr öldrun 
húðarinnar og dregur einnig úr sjáanlegum 
ummerkjum öldrunar,“ segir Fanney Dögg 
Ólafsdóttir framkvæmdarstjóri  Snyrti-, 
nudd- og fótaaðgerðarstofunnar Líkami 
og sál. „Fyrst verður að örva náttúrlegt ferli 
húðarinnar innan frá svo að framleiðsla 
kollagens og elastíns í húðinni fari aftur af 
stað og hringrásarferill húðarinnar eflist. 
En jafnframt verður að bæta húðinni upp 
það sem hún hefur farið á mis við, með 
virkum efnum utanfrá“.  

Broshrukkur fyrstu einkenni öldrunar                                                                               
Fanney segir að fyrstu merki um að húð-

in sé farin að eldast komi fram við u.þ.b. 
25 ára aldur. „Húðin þynnist, blóðflæði 
minnkar og það hægir á náttúrlegri fram-
leiðslu kollagens og elastíns en húðin tapar 
þá stinnleika og teygjanleika. Vegna fækk-
unar fitukirtla dregur úr fituframleiðslunni 
og húðin þornar“. Hún segir fyrstu ummerki 
um öldrun húðar vera þau að broshrukkur 
fara að sjást kringum augun. „Broshrukkur 
eru einkum áberandi hjá þeim sem hlæja 
mikið og brosa. Með tímanum myndast 
þannig djúpar, varanlegar hrukkur. Þetta 
náttúrlega öldrunarferli kemur innan frá 
en ytri aðstæður flýta fyrir ferlinu, eins og 
óhóflega miklir útfjólubláir geislar frá sól 
eða ljósalömpum, loftkæling, streita, áhrif 
sindurefna og loftmengunar, að ógleymdu 
tóbaki og áfengi,“ segir Fanney. 

Ýmsar aðferðir í boði
Árþúsundum saman hefur fólk leitast 

við að varðveita æsku og fegurð. Á síðari 
áratugum hafa rannsóknir og þróunarstarf 
sem miða að því að viðhalda æskuljóma 
húðarinnar veitt okkur nýja sýn inn í þau 
fræði sem fjalla um varnir gegn öldrun. 

Fanney segir að meðferðarúr-
ræðum við öldrun húðar sé skipt 
í þrjá flokka. „Í fyrsta lagi er hægt 
að fá meðferð án róttækra aðgerða 
en þá er yfirborð húðarinnar 
meðhöndlað með kremum og 
möskum, kristalslípun, burstun 
eða efnafræðilegum aðferðum. Í 
öðru lagi er hægt að fá meðferð 
með róttækum aðgerðum en þá er 
húðinni veitt mjög virk meðferð. 

Notaðar eru aðferðir og tæki sem veita 
aðgang að dýpri lögum húðarinnar, þ.e. 
Dermatude’s Meta Therapy, Dermaroller, 
Meso Therapy og Micro Needling. Í þriðja 
lagi er hægt að fá það sem flokkast undir að 
vera „Medical“ meðferð. Þá veita sérfræð-
ingar húðinni róttæka meðferð t.d. með 
Botulin Toxin sprautum, húðfyllingarefni, 
laser-meðferð, svokallaðri augnlyftingu eða 
andlitslyftingu“.    

Náttúrulegt ferli
Hún segir ráðlagt að taka átta skipta 

meðferð en einnig sé hægt að taka stök 
skipti. Árangurinn verður þó meiri með 
fullri meðferð. Full andlitsmeðferð byrjar 
með fjórum vikulegum meðferðum. 

Fanney segir Meta Therapy henta einnig 
mjög vel fyrir sérstakar aðgerðir gegn línum 
og hrukkum, í viðbót við heildarmeðferð. 
„Með sérstakri aðferð er húðvefurinn undir 
þessu svæði örvaður. Við það fer bandvef-
ur að myndast sem fyllir upp húðvefinn 
innanfrá. Hér er að sjálfsögðu um 100% 
náttúrulegt ferli í húðinni að ræða.“ 

Nánari upplýsingar um þessa nýjung má 
sjá á www.likamiogsal.is.

Líkami og sál býður upp á byltingarkennda nýjung  

Meta Therapy í stað 
skurðaðgerðar

Fanney Dögg 
Ólafsdóttir

mosfellingur@mosfellingur.is

Nordplus, The Big Blue Marble in Space
Varmárskóli er þátttakandi í hóp sem kallast Nordplus. Verkefnið sem Varmárskóli 
er að vinna að heitir The Big Blue Marble in Space. Verkefnið er samstarfsverkefni 
milli fjögurra landa, Íslands, Svíþjóðar, Lettlands og Litháen. Alls taka 30 nem-
endur frá Varmárskóla þátt í verkefninu og 4 kennarar. Verkefnið er val og geta 
nemendur sótt um þátttöku. 

Í þó nokkuð langan tíma 
hafa krakkarnir verið að vinna 
í allskonar verkefnum, sem 
þeir kynntu þegar þeir fóru út. 
Aðalmálið sem krakkar þurfa 
að vera búnir að undirbúa sig 
fyrir, er heimsóknin. Að gista hjá 
ókunnugri fjölskyldu í landi sem 
maður þekkir ekki. Nemendur 
gista á heimilum þeirra sem taka 
þátt í verkefninu og endurgjalda 
svo gistinguna þegar hópurinn 
kemur til Íslands. Þetta er 
mikil reynsla fyrir nemendurna, 
markmið verkefnisins er meðal annars að bæta tungumálakunnáttu nemenda 
og samskiptafærni. Nemendunum gengur oftast vel að hitta og mynda tengsl við 
fjölskylduna sem þeir gista hjá. Þó svo að þetta verkefni innihaldi ferð til útlanda, 
þá er þetta ekki auðvelt verkefni. Það getur reynt mikið á persónulega að fara til 
annars lands og bera ábyrgð á sér sjálfum. Þá þurfa nemendur að hugsa um sinn 
eigin hag í ferðinni, þó svo að fjölskyldan tryggi öryggi þeirra. Maður getur samt 
verið viss um að við krakkarnir og ekki bara frá Íslandi heldur frá öðrum löndum 
líka, sjái ekki eftir að hafa farið í þetta verkefni. Þetta er svo mikil upplifun fyrir 
okkur nemendurna, við gætum ekki verið sáttari.

Nemendur í Nordplus

Næsta blað kemur út: 
27. júNí

Efni og auglýsingar 
skulu berast fyrir 
kl. 12, mánudaginn 
24. júní.
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Plöntusala
Fyrstir koma

fyrstir fá

Brúðubíllinn á Miðbæjartorginu
Fimmtudaginn 27. júní kemur Brúðubíllinn í 

heimsókn í Mosfellsbæ með sýninguna Brúðutangó.

Í Brúðutangó koma fram 

nokkrar af vinsælustu brúðum 

bílsins, s.s. Agnarögn, litli fíll-

inn úr sögu Kiplings, Kústur, 

óperusöngkonan Mímí o.fl.

Sýningin verður á Miðbæjartorginu okkar klukkan 17:00. 

Hlökkum til 
að sjá ykkur!

Allir velkomnir

Mikið úrval af margra ára plöntum.

Margar gerðir af: furu, greni, runnum, murum, 
kvistum, rósum, birki, lerki, fjallarifsi, skriðmispli, 
silfurreyni, koparreyni, tómatplöntum og fl.

Verið hjartanlega velkomin á Blómsturvelli við 
Reykjaveg 51. upplýsingar í síma: 864 1202.

Opið 13:00-18:00 alla daga meðan birgðir endast.



Helgi Rúnar hefur komið víða við á 
sínum kennara- og tónlistarferli. 
Hann hefur kennt óslitið frá árinu 

1970 og tónlist hefur ætíð skipað stóran 
sess í lífi hans og starfi. 

Strax á unglingsárunum hóf hann að 
syngja og spila með hinum ýmsu tónlist-
armönnum, þar á meðal tríóinu Þrjú á 
palli og söngkonunni Kristínu Ólafsdótt-
ur. Í 26 ár helgaði hann sig kórstjórnun og 
hefur haft mikið gaman af. 

„Það var í Reykjavík 4. ágúst 1949 sem ég 
leit fyrst dagsins ljós. Móðir mín, Steinunn 
Sigurgeirsdóttir er ættuð úr Húnavatnssýslu 
og faðir minn, Einar Helgason bókbindari 
er frá Hofi í Vopnafirði. Ég á tvo bræður þá 
Ragnar Gylfa og Inga Garðar en hann lést 
árið 1980.

Ég ólst upp á Hofteignum og gekk í Laug-
arnesskóla. Á þessum árum var Laugar-
dalurinn ákjósanlegt leiksvæði fyrir okkur 
krakkana. Uppbygging íþróttamannvirkj-
anna þar gaf fjölda tækifæra til spennandi 
leikja. Við Sigtúnið var auk þess góður fót-
boltavöllur sem var nýttur fram í myrkur 
þegar færi gafst.”

Draumurinn að verða bóndi
„Ég var ekki nema sex ára þegar ég var 

sendur í sveit. Ég var í sveit hjá afasystrum 
mínum í Hróarsholti í Flóa og Undirvegg í 
Kelduhverfi. Eftir sex sumur í sveit var ég 
staðráðinn í því að verða bóndi, því lífið í 
sveitinni heillaði mig.

Kennaraskólinn varð samt fyrir valinu 
að loknu grunnskólanámi. Í bekknum 
mínum var ung stúlka sem mér leist vel á 
og var mér að skapi. Amma mín, Ingigerður 
Einarsdóttir, sagði mér eitt sinn að ég hefði 
fæðst í sigurkufli og því yrði ég mikill gæfu-
maður í lífinu. Hún vissi sínu viti, nú höfum 
við stúlkan, Helga Stefánsdóttir kennari, 
verið gift í tæp 44 ár, eignast fjórar dætur, 
sem hafa gefið okkur níu falleg barnabörn 
og það tíunda er á leiðinni.

Ég á dætur, hesta og hund,
hús og bíl og fleira.
Helgu mína og hressa lund
Er hægt að biðja um meira?

Samhliða kennaranáminu stundaði 
ég söngnám hjá Guðrúnu Sveinsdóttur, 
auk þess sem ég sótti gítar-og píanótíma. 
Tríóið „Þrjú á palli” varð til þegar sýningin 
„Þið munið hann Jörund” var sett upp í 
Iðnó 1969. Ég söng með tríóinu í þrjú ár en 
þá tók við mjög skemmtilegt tímabil með 
Kristínu Ólafsdóttur söngkonu.”

Búskapardraumarnir rættust
„Eftir þriggja ára kennslu við 

Álftamýrarskóla söðluðum við 
Helga um og fluttumst norður 

í land að Stórutjörnum í Suður-Þingeyj-
arsýslu þar sem við kenndum næstu níu 
árin. Þar söng ég í Karlakórnum Goða og 
Goðakvartettinum. Robert Bezdek, tékk-
neskur tónlistarmaður, gerði þar ótrúlega 
hluti á tónlistarsviðinu og lærði ég mikið af 
honum, sem kom sér vel þegar ég fór sjálfur 
að stjórna kórum. Á þessum árum spilaði 
ég með hljómsveitinni Goðunum vítt og 
breitt um Norðausturland. 

Þarna rættust búskapardraumar mínir. 
Við fluttum að Hálsi í Fnjóskadal og bjugg-
um þar með sauðfé, hesta og hænur. Vinir 
okkar, þau séra Pétur og Inga, bjuggu á 
prestsetrinu og áttum við þar farsælt sam-
starf. ”

Fluttu til Danmerkur
„Árið 1982 fluttum við í Mosfellssveitina 

og höfum búið hér síðan. Ég starfaði við 
Varmárskóla næstu níu árin, þar af fjögur 
sem yfirkennari, en þá fengum við hjónin 
ársorlof og fluttum til Árósa með tvær 
yngstu dæturnar. Eftir heimkomuna vildum 
við breyta til og kenndum sex ár við Árbæj-
arskóla. Þá hóf ég störf við Lágafellsskóla 
og hef verið þar viðloðandi síðan, lengst af 
við tónlistarkennslu.” 

Söng með Karlakórnum Stefni
„Þegar við fluttum aftur suður fór ég 

að syngja með karlakórnum Stefni undir 
stjórn Lárusar Sveinssonar. Það reyndist 
mér nokkuð afdrifaríkt, því strax haustið 
1983 var ég fenginn til að taka við stjórnun 
kórsins er Lárus flutti til Grikklands og 
stjórnaði ég honum í fjögur ár. Þetta var 
upphafið að 26 ára stjórnunarferli. Þar 
komu við sögu auk karlakórsins, Selkórinn, 

Landsímakórinn, Íslandsbankakórinn, 
barnakór Lágafellsskóla og síðast en ekki 
síst Álafosskórinn.“

Minntust Nóbelsskáldsins
„Árið 1987 voru haldnir Íslendinga-

dagar í Úkraínu og var ég fenginn til að 
æfa tvöfaldan kvartett með íslenskum og 
rússneskum lögum. Undirleikari var Guðni 
Guðmundsson og þar með vorum við orðn-
ir níu. Kölluðum við okkur því Einn og átta, 
eins og jólasveinarnir.

Árið 2002 var dagskrá í Bæjarleikhúsinu 
okkar þar sem Leikfélag Mosfellssveitar og 
Álafosskórinn minntust Nóbelsskáldsins. 
Urðu þá til nokkur lög sem í framhaldinu 
rötuðu bæði á geisladisk og bók.”

Ekki orðið ríkur af stefgjöldum
„Utan- og innanlandsferðir skipta orðið 

tugum með öllu þessu ágæta söngfólki og 
þær hljómplötur og diskar, sem maður hef-
ur komið við sögu á, eru orðnar eitthvað á 
annan tuginn. Ekki hef ég nú orðið ríkur 
af stefgjöldum, en alltaf kitla þó hégóma-
girndina þær fáu krónur sem mér berast 
fyrir lög og einstaka texta á ári hverju. Í 
tengslum við kórastarfið eru útsetningarnar 
orðnar ótrúlega margar.”

Gönguferðin á Spáni ógleymanleg
„Þó að búskaparárin í sveitinni hafi ekki 

orðið mjög mörg, hef ég átt hesta fram á 
þennan dag og tíkin Táta sér um að hreyfa 
okkur Helgu á hverjum degi. Einnig hef ég 
stundað blak, syndi sem oftast og nýjasta 
áhugamálið eru gönguferðir innanlands 
sem utan. Gönguferðin um Jakobsveginn 
á Norður Spáni er t.d. ógleymanleg. Í dag 
nýt ég lífsins, sé um söngstundir í Lágafells-
skóla og leikskólanum Huldubergi, sem 
sagt næstum genginn í barndóm,” segir 
Helgi og brosir er við kveðjumst.

Ýmsa kosti í heimi hér
hefur Mosfellsbærinn.
Við líf og starfið líkar mér,
hér leynast tækifærin.

  - Mosfellingurinn Helgi R. Einarsson22 Myndir: Ruth Örnólfs og úr einkasafni

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

Eftir sex sumur í sveit var 
ég staðráðinn í því að 

verða bóndi, því lífið í sveitinni 
heillaði mig.

Efsta röð frá vinstri: Sólrún Margrét, Arna Kristín, Egill, Helgi, Jóhann, Sævar Helgi, Davíð.
Miðröð: Guðrún, Kristjana, Helgi, Helga, Inga Rún, Hrönn. 
Fremsta röð: Helga Sóley, Einar Máni, Davíð Erling, Steinunn, Arnór Bragi.

Næstum genginn 
í barndóm

Helgi Rúnar Einarsson kennari og tónlistarmaður er sáttur við sitt 
hlutskipti í lífinu og lítur björtum augum fram á veginn. Hvaða matur freistar þín?

Sviðalappir og fiskur.

Fallegasti staður í Mosfellsbæ? 
Blikastaðanes í kvöldsólinni.

Hvað er fegurð? Fegurðin er það sem 
gerir lífið þess virði að lifa því.

Uppáhaldsverslun?
Fiskbúðin í Mosfellsbæ.

Hvað heillar þig í fari fólks? 
Heiðarleiki og jákvæðni.

Eitt atriði um þig sem fólk veit ekki 
um? Hvað ég met þögnina mikið í lífsins 
sinfóníu. 

Hvar á heimilinu er þinn uppáhalds-
staður? Sófinn, sérstaklega með góða 
bók.

Uppáhaldstónlistarmaður?
Kristinn Sigmundsson.

HIN HLIÐIN



afni

Til leigu
skrifstofuhúsnæði að Völuteig 8

Til leigu frábær skrifstofuherbergi að Völuteig 8, 
um er að ræða stakar skrifstofur með aðgengi að sameiginlegri kaffistofu 

og annarri aðstöðu. Henta einkar vel einstaklingum og smærri fyrirtækjum.

Áhugasamir geta sent fyrirspurn á sjens@simnet.is

ARhönnun

TILVALIN
TÆKIFÆRISGJÖF

LAMPAR og kertastjakar

Hafðu samband s:6924005 ANNA ÓLÖF
www.facebook.com/arhonnun
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Hvíti Riddarinn hefur fest sig í sessi sem varalið Aftureldingar undan-
farin ár en liðið hefur byrjað vel í fjórðu deildinni í sumar og er með 
fjögur stig eftir tvær umferðir. ,,Liðið er mjög svipað og í fyrra, við byggj-
um það aðallega upp á heimamönnum sem hafa spilað í yngri flokkum 
Aftureldingar og höfum reynt að komast hjá því að fá of marga erlenda 
leikmenn til liðsins. Þrátt fyrir þessa stefnu félagsins fengum við Bill 
Pucket frá Southampton á dögunum en Angóla maðurinn Hugo Esteves 
hefur dregið sig í hlé eftir frábært tímabil. 

Heimsklassa miðjumaðurinn Hilmir Ægisson hefur gengið til liðs við 
Aftureldingu sem sannar ágæti Hvíta Riddarans en félagið brúar einnig 
bilið á milli 2. flokks og meistaraflokks og veitir ungum leikmönnum 
mikilvæga reynslu,“ segir Heiðar Númi Hrafnsson markvörður og besti félaginn í Hvíta 
riddaranum. Auk þess að skemmta áhorfendum setur Hvíti markið hátt í sumar. ,,Við stefn-
um á að breyta út af venjunni og gera jafntefli að sigri en jafntefli og meðalmennska gerðu 
út um háleitar vonir okkar um dýrð og frama í fyrra,“ sagði Númi brattur.

  -  Íþróttir24

Eftir að hafa verið grátlega nálægt sæti í 1. deild 
undanfarin tvö ár stefnir meistaraflokkur karla 
hjá Aftureldingu á að ná markmiðinu í þriðju til-
raun. Byrjun liðsins hefur verið ágæt en sjö stig 
eru komin í hús eftir fjóra leiki sem er betri byrj-
un en undanfarin ár.  Betur má þó ef duga skal.  

,,Þetta hefur farið ágætlega af stað þó að tap í 
síðasta heimaleik svíði vissulega mikið. Það sem 

við þurfum að gera betur núna 
miðað við undanfarin ár er að 
halda stöðugleika í leikjum 
okkar. Deildin er mjög jöfn sem gerir það að verk-
um að nokkrir sigurleikir í röð geta fleytt manni 
ansi langt. Markmiðið er klárlega það sama og 
hefur verið, það er að fara upp um deild. Vonandi 
höfum við lært af reynslunni, að þetta er gríðarlega 
erfitt og langt verkefni sem þarf að gera af krafti 
allan tímann.“ 

Bjartsýnir á sumarið
Wentzel Steinarr, íþróttamaður Aftureldingar árið 2012, er sjálf-

ur búinn að vera aldursforseti í byrjunarliði Aftureldingar í fyrstu 
leikjum sumarsins þrátt fyrir að vera einungis 24 ára gamall. ,,Ég hef  
gaman af því og er alltaf að reyna að miðla reynslu minni til hinna 
í liðinu,“ sagði Wentzel kíminn. ,,Við erum flestir á svipuðum aldri í 
liðinu og stærstur hluti hópsins er uppalinn í Mosfellsbæ.  

Við höfum spilað saman í mörg ár og erum því vel samstilltir. Eins 
eigum við nokkra „gamlingja“ inni sem eiga eftir að koma inn í liðið 
í sumar og munu þeir hífa meðalaldurinn eitthvað upp. Annars erum 
við mjög bjartsýnir fyrir sumarið og höfum fulla trú á því að nú sé 
komið að því. Einnig vil ég nýta tækifærið og hvetja alla íbúa Mos-
fellsbæjar til að gera sér ferð á völlinn þegar við eigum heimaleiki, 
fá sér rjúkandi kaffibolla og styðja okkur til sigurs, við þurfum á því 
að halda,“ segir Wentzel.

Sama lið 
og sama 
markmið

Afturelding - Reynir S.
Fimmtudagur 13. júní kl. 19:15 
Afturelding - HK
Laugardagur 6. júlí kl. 14:00 
Afturelding - KV
Miðvikudagur 31. júlí kl. 19:15 

næStu HeimAleiKiR Wentzel Steinarr 
Ragnarsson
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Heiðar Númi 
Hrafnsson

Sportspekúlant Mosfellings, Magnús Már 
Einarsson, fer yfir fótboltasumarið 2013

Meistaraflokkur karla ætlar upp í 1. deild

AftureldingAr-

hulstur
Geggjuð Aftureldingarhulstur fyrir 
iPhone, iPod touch og Samsung 
síma. Verð 2.900 kr. 

Frábært í afmælis- eða 
tækifærisgjafir.

hulstrin eru seld til styrktar 
meistarflokkum Aftureldingar 
í blaki.

Varalið Aftureldingar, Hvíti riddarinn, spilar í 4. deild 

Ætla að breyta patti í mát

Til sölu í Basicplus 
og íþróttahúsinu að Varmá

Áfram Afturelding
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Meistaraflokkur kvenna leikur sitt sjötta ár í röð 
í fremstu röð í Pepsi-deild kvenna og sem fyrr er 
kjarni liðsins skipaður stúlkum úr Mosfellsbæ. 

„Liðið er einungis byggt upp af uppöldum 
Mosfellingum að undanskildum þremur erlend-
um leikmönnum. Ekkert annað lið í Pepsi-deild-
inni getur státað af því. Það er lagt mikið upp úr 
því að spila sem allra mest á uppöldum stelpum 
sem styrkir liðið til lengri tíma litið,“ segir Lára 
Kristín Pedersen, íþróttakona Aftureldingar árið 
2012 en hún hefur þrátt fyrir ungan aldur verið 
lengi í lykilhlutverki hjá Aftureldingu.  

Gaman að stríða stærri liðunum
Lára segir að stefnan í sumar sé sett á að 

gera enn betur en áður.  „Markmiðið okkar í 
sumar er að enda ofar í deildinni en undan-
farin ár. Við erum að bæta okkur frá ári til árs 
og ætlum okkur alltaf stærri hluti. Við höfum 
líka einstaklega gaman af því að skemma fyrir 
stærri liðunum og ætlum við okkur að stela 
sem flestum stigum af þeim. Við erum að færa 
okkur hægt og bítandi upp töfluna og stefnum 
alltaf hærra en árið áður. Það má sjá með því 

að líta á úrslit síðustu fjögurra ára þar sem við enduðum í 8. sæti árin 
2009 og 2010 og í 7. sæti árin 2011 og 2012. Í ár er því stefnan sett á 
6. sæti eða ofar.“  

Afturelding er með fjögur stig eftir fyrstu fimm leikina en einung-
is eitt stig er upp í sjötta sætið.  Liðið hefur sýnt að það getur strítt 
öllum liðum á góðum degi og Lára vonast eftir góðum stuðningi frá 
bæjarbúum. „Sumarið er frábær tími til að gera sér heldur betur 
glaðan dag og mæta á Varmárvöll. Meistaraflokkar bæjarins spila þar 
geysilega skemmtilegan bolta og yrði hann enn skemmtilegri undir 
dynjandi lófataki Mosfellinga,“ sagði Lára Kristín að lokum.  

Heima
stúlkur 
á uppleið

Sjötta ár meistaraflokks kvenna í Pepsi-deild

Lára Kristín 
Pedersen

Afturelding - Stjarnan
Þriðjudagur 11. júní kl. 19:15 
Afturelding - Þór/KA
Laugardagur 15. júní kl. 16:00 
Afturelding - HK/Víkingur
Mánudagur 1. júlí kl. 19:15 

næStu HeimAleiKir

Íslandsmeistarar heiðraðir
6. flokkur kvenna og karla í 

handknattleik á handboltahátíð 
aftureldingar sem fram fór 21. maí
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...með fersku Lambhagasalati, mango, 
cherry tómötum, gúrku, kasjú hnetum, 

kjúklingalundum í sætri soya sósu, 
hvítlaukssósu og rauðu pestói.

KjúKlingasalat

HáHoLt 13 - s. 5666-222

1.590 Kr.

Í vetur hefur umræða um upp-
runa matvæla ekki farið fram-
hjá okkur Mosfellingum sem og 
öðrum Íslendingum og hefur 
verið rætt um að sumar matvör-
ur hafa verið fluttar heimshorna 
á milli áður en þær komast til 
neytenda.  

Hvort kjósa neytendur mat-
væli sem eru framleidd í nærumhverf-
inu eða þau sem eru framleidd í órafjar-
lægð og flutt um langan veg?  Vissulega 
eru takmörk fyrir því hvaða matvæli er 
hægt að framleiða á hverjum stað, en 
nú þegar Mosfellsbær stefnir að því að 
verða heilsueflandi samfélag, er mikil-
vægt að huga að því hvernig er hlúð að 
matvælaframleiðslu í okkar eigin nær-
umhverfi.  

Matvælaframleiðendur hér í bæ ala 
hænsnfugla og rækta grænmeti, en 
einnig má hér finna bændur sem stunda 
trjárækt og blómarækt, sem hvort 
tveggja er hollt fyrir andlega líðan og á 
því vel heima í heilsueflandi samfélagi.  

Í bænum er vinsæll markaður á sumr-
in, þar sem bændur selja framleiðslu-
vörur sínar, hvort sem þær eru ferskt 

eða niðursoðið grænmeti, 
fiskur, blóm, kryddjurtir eða 
dýrindis sulta og saft. Hversu 
mikilvægt er ekki að halda 
áfram að efla þessa framleiðslu 
í nærumhverfinu!  Mosfellingar 
þurfa ekki að keyra langar leið-
ir til að nálgast þessar vörur, 
jafnvel er hægt að ganga eða 

hjóla á markaðinn eða heim til bænda 
og versla við þá beint. Þessar vörur hafa 
ekki verið fluttar um þúsundir kílómetra 
frá framleiðendum til neytenda, heldur 
eru hvorir tveggja nærri á sama stað. 
Þar með sparast eldsneyti, loftið meng-
ast ekki af útblæstri bíla, skipa eða flug-
véla og vegirnir slitna ekki af áníðslu. 
Og þau okkar sem ganga og hjóla til að 
kaupa í matinn fá heilsusamlega útivist 
og hreyfingu í kaupbæti!  

Ég hefði reyndar helst viljað sjá lít-
inn „sveitamarkað“ í Mosfellsbæ þar 
sem allt árið væri hægt að kaupa fersk-
an varning „beint frá býli“ og skora á 
bændur í bænum og í nágrenni hans að 
hefja slíka samvinnu sem allra fyrst.

Jónína Sigurgeirsdóttir

heilsu

hornið

heilsuvin í mosfellsbæ

Matvælaframleiðsla 
í nærumhverfi

Golfklúbburinn Kjölur endurnýjaði í síð-
ustu viku samstarfssamning við Lands-
bankann. Það voru Haukur Hafsteinsson 
framkvæmdastjóri Golfklúbbsins og Þor-
steinn Stefánsson útibússtjóri Landsbank-
ans í Grafarholti sem undirrituðu samn-
inginn. 

Landsbankinn hefur verið helsti bakhjarl 
klúbbsins undanfarin ár og með samn-
ingnum er samstarfið framlengt um tvö 
ár hið minnsta.  „Við höfum verið í miklu 
uppbyggingarferli undanfarin ár,“ segir 
Haukur. „Meðlimum hefur fjölgað jafnt og 
þétt og eru félagar í dag orðnir 800 og þar af 
hátt í 100 börn og unglingar. Þessi fjölgun 
hefur kallað á bætta aðstöðu á öllum svið-
um. Við höfum átt mjög gott samstarf við 

Landsbankann sem hefur stutt dyggilega 
við bakið á okkur undanfarin ár. Lokið var 
við stækkun vallarins í 18 holur á síðasta 
ári og tekin hefur verið í notkun ný 540 m2 
vélaskemma á Blikastaðanesi, sem einnig 
er nýtt sem inniæfingaaðstaða fyrir klúbb-
meðlimi“. 

Þorsteinn Stefánsson, útibússtjóri Lands-
bankans í Grafarholti, segir bankann afar 
ánægðan með samstarfið. „Við styrkjum 
samfélagsverkefni af ýmsu tagi og höfum 
fylgst vel með uppbyggingunni hjá Kili.  
Það er gaman að sjá að klúbburinn er orð-
inn einn af þeim allra öflugustu hér á landi 
og jafnframt mikilvægur hluti af íþrótta- og 
tómstundastarfi Mosfellsbæjar.“

Golfklúbburinn Kjölur og Landsbankinn undirrita samning   

Áframhaldandi 
farsælt samstarf 

haukur og þorstEinn 
handsala samninginn

Mikið er um að  vera hjá sunddeildinni um 
þessar mundir en krakkarnir hafa tekið þátt 
í ýmsum mótum að undanförnu. Helgina 
25.-26. maí kepptu brons- og silfurhópur 
Aftureldingar á Vormóti Breiðabliks sem 
haldið var í Kópavogslaug. Þar voru marg-
ir ungir sundmenn að taka sín fyrstu tök á 
sundmóti og stóðu sig með prýði. 

Helgina 1.-2. júní keppti síðan gullhópur 
Aftureldingar á Akranesleikunum í Jaðars-
bakkalaug á Akranesi. Veðrið lék reyndar 
ekki alveg við hópinn á mótinu en nokkuð 
var um bætingar og komust þó nokkrir af 
okkar sundmönnum á pall. 

Afrakstur vetrarins sýnilegur
Þann 9. júní mun sunddeildin standa 

fyrir innanfélagsmóti í Lágafellslaug og er 
mótið ætlað öllum iðkendum sem æft hafa 
í vetur. Eru foreldrar og aðrir aðstandendur 
hvattir til að mæta og sjá afrakstur vetrar-
ins. Upphitun hefst kl. 9 og mót kl. 10 og fá 
allir þátttökuverðlaun. Við ljúkum svo vetr-
inum með grillveislu að loknu móti. Æfing-
ar hjá yngri hópunum eru komnir í frí eftir 
þetta mót en gullhópur æfir lengur. 

Síðustu helgina í júní halda svo 12 iðk-

endur úr gullhópi Aftureldingar á Ald-
ursflokkameistaramót Íslands (AMÍ) sem 
haldið er á Akureyri. Er þetta eitt af stærri 
mótum ársins, haldið af Sundsambandi Ís-
lands og til þess að komast inn á það þarf 
að ná ákveðnum lágmörkum. 

Það má því með sanni segja að nóg sé 
um að vera hjá sunddeildinni og að vetrar-
starfið hafi verið öflugt.

Innanfélagsmót sunddeildar Aftureldingar fer fram 9. júní    

Nóg um að vera 
hjá sunddeildinni

Þverholti 2 • Mosfellsbæ
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Nemendur í 10. bekk Varmárskóla héldu 
dagana 29.-31. maí í útskrifarferð ásamt 
umsjónarkennurum sínum. Ferðinni var 
heitið í Skagafjörð þar sem gist var í Varma-
hlíðarskóla. Fyrsta daginn var farið í Wip-
eoutbrautina á Bakkaflöt þar sem krakk-
arnir fóru í gegnum sérstaka þrautabraut. 
Fæstir komust þurrir frá þrautabrautinni 
og því var næst haldið í sund í Varmahlíð. 
Eftir kvöldmat var síðan haldið í klettaklif-
ur og sig með aðstoð björgunarsveitarinn-
ar á staðnum og í skotfimi hjá Skotfélaginu 
Ósmanni á Sauðárkróki þar sem nemendur 
fengu að spreyta sig á æfingabraut félags-
ins.

Daginn eftir var haldið í flúðasiglingu 
niður Jökulsá vestari við mikla ánægju 
nemenda og stór hópur nemenda og hug-
uðustu kennararnir stukku út í ána fram af 

kletti. Einnig var farið í litbolta á litbolta-
svæðinu við Bakkaflöt. Það voru þreyttir en 
ánægðir nemendur sem héldu heim á leið 
á föstudaginn eftir frábæra ferð.

Mosfellskórinn hélt upp á 25 ára afmæli sitt með afmælistónleikum í Árbæjarkirkju þann 14. maí. Dagskráin var að venju létt og fjörug og stemningin góð. Þá var Páll Helgason, 
bæjarlistamaður Mosfellsbæjar, heiðraður fyrir sín störf en hann er stofnandi kórsins. Stjórnandi kórsins í dag er Vilberg Viggósson.  

sumaropnun 
hvíta riddarans

HáHolt 13 - s. 5666-222

sun-fim 17-01 
fös-lau 17-03

Verið velkomin

heilsu

hornið

Afmælistónleikar Mosfellskórsins

Útskriftarferð Varmárskóla

Mosverjar létu ekki rigningu og kulda á sig 
fá þegar drekaskátarnir héldu á Úlfljótsvatn 
að morgni 1. júní. Hitinn ekki nema nokkr-
ar gráður og skýin slettu úr sér reglulega. 

Á Úlfljótsvatni voru saman komnir tæp-
lega 400 Drekaskátar og foringjar þeirra til 
að halda sitt árlega Drekaskátamót, en þá 
reisa skátar tjaldbúð og skemmta sér í alls-
konar skátaþrautum í tvo daga. 

Þegar komið var austur var tjaldað með 
aðstoð vaskra foreldra og skátarnir skund-
uðu í dagskrá. Skátafélagið Faxi frá Vest-
mannaeyjum fékk að deila með okkur 
tjaldbúð og eldhústjaldi þar sem þau eru 
sérstakir vinir okkar í Mosverjum.  Við 
poppuðum yfir eldi, könnuðum vatnið á 
hjólabátum, klifum klifurturninn og sig-
um niður hann líka og skelltum okkur svo í 
ískall vatnasafaríið sem er þrautabraut yfir 
tjörn. Eftir kvöldmat var svo farið á kvöld-
vöku að hætti skáta. Allir voru sofnaðir í 
svefnpokunum sínum, þétt saman í tjöld-
unum fljótlega eftir kvöldkakó því dagskrá 
eins og þessi tekur á í rigningu og roki. 

Eftir góðan nætursvefn var svo ræst 
klukkann8:00. Eftir morgunmat og tjald-
búðarskoðun var svo haldið áfram með 
skemmtilega dagskrá. Mótinu var slitið 
eftir hádegi og þar fengu Mosverjar viður-
kenningu fyrir að vera vinalegasta félagið 
á mótinu.

Það voru þreyttir en glaðir Drekaskátar 
sem komu aftur í Mosfellsbæinn á sunnu-
deginum. Sumir spenntir að verða fálka-
skátar í haust þar sem þau eru að fara í 
fimmta bekk, en aðrir harðákveðnir í því að 
mæta aftur á Drekaskátamót að ári þar sem 
þau eiga enn ár eftir í Drekaskátunum. 

Með mótinu lauk hefðbundnu skátastarfi 
hjá Drekaskátunum þetta starfsárið. Sumir 
geta þó ekki beðið og ætla að skella sér á 
Ævintýranámskeið Mosverja í sumar. 

Mosverjar á Drekaskátamóti
Klár í bátana

poppað yfir eldi

fjör í vatnasafaríinu

Með viðurKenningu fyrir
vinalegasta félagið
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Dýrt í sund í Mosó
Hérna í Mosfellsbæ höfum við mjög 
góða sundlaugaaðstöðu sem marg-
ir nýta sér. Ég, eins og margt annað 
fólk, fer oft í sund og sérstaklega nú 
þegar sumarið er framundan og gott 
veður. Við vinkonurnar förum allavega 
nokkrum sinnum í viku í sund og þá 
kemur það sem ég skil ekki. Eins og 
allstaðar annarsstaðar eru þið með 
barna gjald og fullorðinsgjald, afhverju 
miðið þið fullorðinsgjaldið við það að 
klára grunnskóla?
Þegar við erum búin með grunnskóla 
eigum við að borga 550 kr í sund í 
stað 140 kr, það er u.þ.b. fjórfalt hærri 
upphæð. Eftir grunnskóla eru krakkar 
ekki einu sinni komnir með bílpróf 
og flestir eiga strætókort, það þýðir 
að það sé ódýrara fyrir okkur að taka 
strætó í Laugardalslaugina, borga okk-
ur í sund þar og fá okkur ís. Mér finnst 
að þið mættuð breyta þessu og miða 
fullorðna við 18 ára, þar sem krakkar 
nýútskrifaðir úr grunnskóla eru ekki 
fullorðnir. Vona að þetta verði endur-
skoðað því ég vil endilega fara í sund í 
mínum heimabæ.

� Kveðja unglingur í Mosfellsbæ

ORÐIÐ ER LAUST...

Lokun Íslandsbanka
Er mjög ósátt við að útibúi Íslands-
banka hér í bæ verði lokað nú í haust. 
Ég hvet alla viðskiptivini bankans hér 
að flytja  viðskipti sín yfir í Arionútibú-
ið  í von um að það starfi hér áfram um 
ókomin tíma.  Eldra fólk getur hrein-
lega ekki farið til Reykjavíkur í banka.  
Margt af því hefur ekki  tileinkað sér 
Netbankaþjónustu og margir eru 
bíllausir.  Þjónustan hjá Íslandsbanka 
hefur verið til fyrirmyndar þau 17 ár 
sem ég hef notað hana og mér þykir 
leitt að þurfa að fara en . . . 

Sesselja Guðmundsdóttir
íbúi Urðarholti 5 og

� gjaldkeri sama húsfélags.

ORÐIÐ ER LAUST...

Skemmdarverk
Það er ófögur sjón sem blasir við þegar 
genginn er fjölfarinn göngustígur í 
Litlaskógi; helsta útivistasvæði Hlíðar-
túnshverfis og vettvangur fyrir skóla- 
og frístundastarf. Stórvirk vinnuvél 
hefur verið á ferðinni að hirða upp 
nokkra hrauka af greinum og hreinlega 
gengið berserksgang!

M.a. er búið er að eyðileggja 
göngustíginn með því m.a. að sökkva 
stóru dekkinu ofan í göngustíginn 
svo þar sem áður var göngustígur er 
nú rúmlega 25 cm djúpt hjólfar og 
nokkuð víst að þessi stígur verður ekki 
brúkaður á næstunni, hvorki til göngu 
né hjólreiða.

Þessi stórvirka vinnuvél hefur farið 
hamförum á svæðinu og sett djúp 
för víða í gróið svæði, göngustíginn, 
nýlagðar túnþökur og síðan skilið eftir 
jarðveg og afskurð og greinar hreinlega 
út um allt og ekki verið haft fyrir því 
að taka upp eins og eina grein með 
handafli.

Það er ljóst að búið er að gera meiri 
óskunda en gagn með þessum fram-
kvæmdum, enda voru þessir grein-
bunkar orðnir samvaxnir umhverfinu 
eftir 2ja ára legu. 

Sorglegast er; að 2 menn hefðu 
farið létt með að safna þessu á kerru á 
nokkrum klukkustundum - Það þekki 
ég af eigin reynslu.

Fróðlegt væri að vita hver ber ábyrgð 
á þessum ósköpum? Hvað vakti fyrir 
þeim sem að þessu stóð? Verða þessar 
skemmdir á svæði og göngustíg lag-
færðar og og þá hvenær?

Íbúi í Túnunum

Laugardaginn 8. júní fer fram 23. 
kvennahlaup ÍSÍ hér í Mosfellsbæ. 
Fyrstu 7 árin var það einungis hald-
ið á einum stað á höfuðborgarsvæð-
inu, í Garðabæ, en þau voru með 
„einkaleyfi” á svæðinu. Að áeggj-
an Önnu Gísladóttur hlaupagarps, 
sóttum við um að halda hlaupið 
líka í Mosfellsbæ en það gekk ekki 
átakalaust. Erindinu var hafnað 1995 og 
aftur árið 1996, en loks árið 1997 var það 
samþykkt. Fyrsta árið voru þátttakendur 
tæp 800 en síðustu ár vel á annað þúsund.  

Kvennahlaupið hefur sannað 
sig sem hin mesta skemmtun þar 
sem konur á öllum aldri taka þátt. 
Þetta snýst um gleði, að „vera 
með”, og hreyfa sig í góðra vina 
hópi. Það er ástæða til að hvetja 
konur á öllum aldri til að taka þátt 
í kvennahlaupinu á laugardaginn, 
sjálfum sér og öðrum til skemmt-

unar.

Valdimar Leó Friðriksson

Slysavarnafélagið Landsbjörg, í samvinnu 
við traust fyrirtæki, gefur þessa dagana öll-
um skólum á landinu endurskinsvesti til að 
nota í vettvangsferðum barna í 1. bekk. Um 
4500 börn eru í árganginum á landinu öllu. 
Þema þessa verkefnisins er „Allir öruggir 
heim“ því öll eigum við rétt á því að koma 
örugg heim og á það ekki síst við um þau 
sem eru að hefja skólagöngu sína.

Vettvangsferðir eru rótgróinn hluti af 
skólastarfi. Til að tryggja öryggi nema með-

an á þeim stendur er mikilvægt að þeir séu 
vel sýnilegir. Ökumenn sjá einstaklinga 
með endurskin fimm sinnum fyrr en þá 
sem eru ekki með endurskin.

Vestin eru af vandaðri gerð og er það von 
þeirra sem að átakinu standa að þau nýtist 
skólunum næstu árin. Slysavarnadeildir 
og björgunarsveitir sem hafa farið í skól-
ana hafa fengið miklar þakkir fyrir og bæði 
börnin og skólastjórnendur verið ánægðir 
með framtakið.

Pössum uppá kettina
Nú er sá árstími þegar fuglar eru í 
hreiðurgerð og því mikilvægt að katta-
eigendur haldi köttum sínum inni á 
næturna. Þá fara þeir helst á veiðar. 
Munum líka eftir að setja bjöllur um 
hálsinn á þeim svo við getum notið 
fuglasöngsins áfram.

Dýravinur

Kvennahlaup ÍSÍ – hvatning

Undir regnboganum
Þessa skemmtilegu mynd tók Eymundur Sigurðsson þegar hann var á ferð um Mosfellsbæ. Áhaldahús Mosfellsbæjar í allri sinni dýrð.

6 ára börn í Klébergsskóla á Kjalarnesi fá endurskinsvesti  

Allir öruggir heim

kátir kjalnesingar

Næsta blað kemur út: 
27. júNí

Efni og auglýsingar 
skulu berast fyrir 
kl. 12, mánudaginn 
24. júní.

  -  Hitt og þetta28



ORÐIÐ ER LAUST...

Á myndin 
þín heima 
í blaðinu?

Ertu réttur maður á réttum stað?
Sendu okkur línu á mosfellingur@mosfellingur.is
eða taggaðu okkur á Instagram #mosfellingur
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Þann 23. maí fóru rúmlega áttatíu nem-
endur 5. bekkja Varmárskóla í vettvangs-
ferð á Suðurnesin. Þessi ferð varð fyrir 
valinu í tengslum við námsefni um Leif 
heppna. Farið var í Víkingaheima þar sem 
víkingaskipið Íslendingur var skoðað-
ur ásamt sögusýningu um goðheima. 
Einnig heimsóttu krakkarnir Duushús, 
mjög skemmtilegt safn með eftirlíkingum 
mikils hluta íslenska skipaflotans. Þar sáu 
nemendur einnig listsýningu leikskóla-
barna, m.a. ljósastaura hannaða úr end-
urunnu efni. Þá var skessan í skessuhelli 
skoðuð og Njarðvíkurskóli heimsóttur en 
hann ætlar síðan að endurgjalda heim-
sóknina við tækifæri.

Vettvangsferð 
á Suðurnesin

nemendur varmáskóla og lágafellsskóla kveðja með stæl

lokaverkefni 10. bekkinga



Kaffihúsið

á Álafossi

Kaffihúsið

á Álafossi

Súpur, salöt, 
kvöldverður, kaffi, 

kökur, nýsmurt brauð 
og úrval smárétta

Notaðir TOYOTA varahlutir
Bílapartar ehf

Sími: 587 7659
Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ

www.bilapartar.is

Sími: 587 7659

  -  Aðsendar greinar30

Þjónusta við mosfellinga             

hundaeftirlitið í mosfellsbæ

lausaganga
hunda er bönnuð
handsömunargjald fyrir hund 
í lausagöngu er 24.500 kr.

hundaeftirlitið í mosfellsbæ
hundaeftirlit@mos.is
Þjónustustöð s. 566 8450
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Fífa salernispappírinn er einstaklega mjúkur þriggja laga pappír, náttúrulega 
hvíttur, án klórbleikiefna og viðbættra ilmefna. Þú færð Fífu í pakkningu sem 
hentar þér í næstu verslun.

WWW.PAPCO.IS

FIÐURMJÚK FÍFA

3
3ja laga

Kiwanishúsið í Mosfellsbæ  geysir.kiwanis.is

Salur til útleigu 
fyrir fundi og mannfagnaði

Pantanir hjá Berglindi í síma 697-5328 eða á kiwanishus.moso@gmail.com

Kenni á bíl, 
bifhjól eða 
skellinöðru!

Fáið tilboð, kenni 
allan daginn 
Annast einnig 
ökumat og upprifjun 
fyrir eldri borgara

Lárus Wöhler 
löggiltur ökukennari

Er með mótor-
hjólahermi, 
frábært fyrir 
byrjendur

ÖKuKennsla 
lárusar gsm 777-5200 - aKamos@talnet.is

Kirkjukór Lágafellssóknar hefur undanfarna ára-
tugi haldið upp á heila og hálfa tugi aldurs síns 
með því að heimsækja aðrar þjóðir. Nú á sextug-
asta og fimmta afmælisárinu var ekki brugðið frá 
þeirri venju en ákveðið að heilsa uppá frændur 
okkar í Færeyjum.

Ferðalagið hófst föstudaginn 17. maí og stóð 
í eina viku. Hópurinn taldi 34 ferðalanga en af 
þeim tilheyra 19 kórnum en stjórnandi kórsins 
og meðleikari er Arnhildur Valgarðsdóttir. Með í 
för var Maríus Sverrisson söngvari og söng hann 
ásamt Arnþrúði Ösp Karlsdóttur bæði einsöng 
og dúetta við mikla hrifningu áheyrenda. Kór-
inn ferðaðist víða og söng bæði við guðsþjónust-
ur og hélt tónleika. Einnig var farið í skoðunar-
ferðir t.d. til hins fornfræga staðar Kirkjubæjar 
þar sem Jóhannes Patursson bóndinn á bænum 
sagði frá sögu staðarins og bauð til veislu í hinni 
fornu Roykstofu sem talin er vera elsta timburhús 
heimsins sem enn er notað til íbúðar. Á Kirkjubæ 
hefur sama fjölskyldan búið í 17 kynslóðir.

Það má segja að þessi ferð hafi verið eins og 
einn heljarinnar söngleikur, því svo oft og víða 
tók kórinn lagið að segja má að meira hafi verið 
sungið en talað í þessari ferð. Viðtökur fóru fram 
úr björtustu vonum og má geta þess að þegar 
sungið var í Ebenezer safnaðarheimilinu í Þórs-
höfn ásamt kór Bræðrasafnaðarins voru áheyr-
endur um 600 manns. Á þeim 7 sólarhringum 
sem ferðalagið stóð söng kórinn við hátíðarguðs-
þjónustu í Hafnarkirkju á Hvítasunnudag, í út-
varpsmessu frá Húsavík á annan dag hvítasunnu 
og kom þar að auki fram á sex öðrum tónleik-
um bæði í Þórshöfn, Fuglafirði, Klakksvík og á 
Deplinum í Sandey. Þar að auki voru öll tækifæri 
nýtt til að gleðjast með söng og lagið tekið þegar 
áð var í skoðunarferðum. Kórinn naut aðstoðar 
Regins Grímssonar Eysturoy við skipulagningu 
ferðarinnar, en Arnþrúður Ösp Karlsdóttir sá um 
fararstjórn.

Margir kórfélagar voru svo gæfusamir að geta 
endurnýjað kynni við gamla vini í ferðinni, einn 
úr hópnum hitti gamlan skipsfélaga sinn sem 
hann hafði verið með á sjó fyrir rúmum 50 árum 
– þar urðu fagnaðarfundir, önnur kona hitti fyrir 
skólasystur sína úr húsmæðraskólanum og svo 
mætti lengi telja.

Það var þreyttur en glaður hópur sem kom 
heim í sveitina okkar, eftir þetta mikla ferðalag 
og sannast það enn og aftur að ekki þarf að fara 
heiminn þveran til að lenda í ævintýrum. Vin-
irnir okkar i Færeyjum tóku á móti ferðalöngun-
um frá Íslandi eins og þar væru nánir vinir eða 
fjölskyldumeðlimir á ferð. Allsstaðar var hópnum 
tekið opnum örmum og kunnum við öllum þeim 
sem hönd lögðu á plóginn til að gera þessa ferð 
að veruleika bestu þakkir. Sérstaklega viljum við 
nefna þær góðu konur sem tóku á móti kórnum 
og gerðu ferðina eins skemmtilega og raun varð 
á. Það eru þær Maigun Othamar, Beinta Jacobsen 
og Inga Simonsen. Gaman væri að fá tækifæri til 
að endurgjalda vinarhug og gestrisni þeirra og 
annarra vina okkar í Færeyjum sem allra fyrst.

Brynhildur Sveins

Kirkjukórinn í Færeyjaferð

Kórinn teKur lagið 
á Þinganesi í Þórshöfn

fyrir utan KirKjuna í húsavíK Þar
sem sungin var útvarpsmessa
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Sigurður 
Hansson
Er enn að 
koma niður 

eftir frábæra tónleika 
í gær. Ég held èg hafi 
skemmt mér best í hús-
inu....... 26. maí

Jakob Smári 
Magnússon
Hvar fær 
maður góðan 

luftgítar ? 29. maí

Kristjón 
Daðason
Masterspróf-
inu í Tromp-

etleik lokið!!!! Fékk fína 
einkunn og er ótrúlega 
sáttur!!!! 30. maí

Geir Rúnar 
Birgisson
Fann grátt hár 
ég er viss um 

að hundurinn eigi það..
30. maí

Helgi 
Palsson
Þá er maður 
kominn 

með atvinnuréttindi sem 
skipstjóri. Nú horfir maður 
í kringum sig með strand-
veiðibát. 31. maí

Steinunn 
Þorkels-
dóttir
Tók þá 

ákvörðun áðan að gifta 
mig yfir Eurovision. vildi 
bara láta ykkur vita.
LOVE YOU 18. maí

Sigrún 
Eiríksdóttir
Jáhá einmitt, 
kennarar með 

langt sumarfrí ! Eigum við 
að ræða sumarfrí Kast-
ljóss.... 30. maí

Yrja Dögg 
Kristjáns-
dóttir
Loksins er 

tískan mér í hag, það sem 
hefur alltaf verið púkó er 
klikkað töff í dag, æfings-
kór við allt, fílaða!

30. maí

Gylfi Þór 
Þorsteins-
son
Það var 

hrífann í garðinum hjá mér 
sem snéri tindunum upp í 
loft. Búinn að snúa henni 
við, svo það hlýtur að fara 
hætta að rigna. Sorry.

4. júní
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Góðir Menn ehf

Rafverktakar
GSM: 820-5900

• nýlagnir • viðgerðir
• endurnýjun á raflögnum
• hönnun og uppsetning á öryggiskerfum 
• síma og tölvulagnir 

Löggiltur rafverktaki

Subaru XV 4WD - árg. 2012
Þægileg og háþróuð kennslubifreið
Akstursmat og endurtökupróf

Ökukennsla
Gylfa Guðjónssonar

Sími: 696 0042

Snyrti-, nudd & fótaaðgerðastofan

Líkami og sál
Þverholti 11 - s. 566 6307
www.likamiogsal.is

Verið hjartanlega velkomin!
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Sendið okkur myndir af nýjum Mos-
fellingum ásamt helstu upplýsingum á 
netfangið mosfellingur@mosfellingur.is

Benedikt Anton Andrason fæddist á 
Landsspítalanum í Reykjavík sunnu-
daginn 18. nóvember 2012 klukkan 
19:25. Hann var 16 merkur og 49cm. 
Foreldrar hans eru Kolbrún Ósk 
Þórarins og Andri Már Óskarsson

Helena skorar á Þórhildi Þórhallsdóttur að deila með okkur uppskrift í næsta blaði

Kjúklingaréttur
Helena Jensdóttir deilir með 
okkur uppskrift að þessu sinni.
„Þessi réttur er mjög einfaldur 
en rosalega góður.“

Fylla eldfast mót af fersku 
spínati.
1 sæt kartafla afhýdd og 
skorin í teninga og sett yfir.
1 fetaostskrukku hellt yfir 
með öllu í.
3-4 kjúklingabringur skornar 
í 3 bita hver og velt upp úr 
1 krukku Mango chutney og 
mylja síðan
1 pk.  Ritzkexi yfir. - Allt sett 
ofaní eldfasta mótið og álpappír yfir.

Baka í ofni við 
180°C í 45 mín -
1 klst. eða þar til 
kjúklingurinn er 
eldaður í gegn.

Meðlæti að vild.

Verði ykkur að góðu

Ég ætla að skora á 
Þórhildi Þórhalls-
dóttur starfsmanna-
stjóra hjá SS að 
koma með næsta 
rétt.

Fleiri
Vandræðaleg 
augnablik
Fyrir þó nokkru skrifaði ég pistil 

um „vandræðaleg augnablik“ eða 

klípur sem ég hef komið mér í. Ég 

ásamt fleirum var á leið í tvítugs-

afmæli sem var haldið á Gull-

öldinni. Þannig var að við vorum 

seinir í afmælið því við höfðum 

setið að sumbli í heimahúsi og 

tókum leigubíl í bæinn. En bjór-

arnir voru farnir að segja til sín og 

þurfti ég nauðsynlega að komast 

á klósettið. En vandamálið var 

að röðin fyrir utan var hundrað 

metra löng og ekki var möguleiki 

að ég gæti haldið í mér. Nú voru 

góð ráð dýr, ég sá mér þann kost 

vænstan að pissa bara fyrir utan 

þar sem enginn sæi til mín. Neðst 

á bílastæðinu var stór Land Rover 

sem ég gat skýlt mér bakvið enda 

vildi ég ekki að neinn yrði var við 

mig. 

Á þessum tímapunkti var ekki 

hægt að velta þessu mikið fyrir sér 

enda alveg í spreng og þetta var 

hundrað metra labb sem ég tók á 

sprettinum enda alveg að míga í 

mig. Ég er nú seint talinn hlaupa-

lega vaxin en ég hefði rústað 

Usain Bolt í hundrað metra hlaupi 

í átt að bílnum. Ég skýldi mér bak-

við bílinn þannig að enginn sæi 

hvað ég var að gera enda hætt við 

að fá sviðskrekk á þessum síðustu 

og verstu en ekki vildi betur til en 

að á spretti mínum tók ég fram úr 

stúlku sem reyndist vera eigandi 

bílsins úr Mosfellsdalnum. Þegar 

ég hafði lokið mér af þá fékk ég al-

deilis að heyra það hvern djöfull-

inn ég væri að gera. 

Ég reyndi að biðja afsökunar en 

hún vildi ekki heyra á það minnst 

meðan hún úthúðaði mér með skít 

og skömm. Það var frekar aumur 

maður sem reyndi að skemmta sér 

það sem eftir var kvöldsins og bið 

ég aftur afsökunar hér með.

högni snær

  -  Heyrst hefur...32

Anna Svava Knútsdóttir kom í heimsókn í félagsmiðstöða Bólið þann 22. maí. Stelpu-
hópur Bólsins stóð fyrir þessu og var öllum stelpum í unglingadeild boðið að koma og 
kíkja í smá spjall með Önnu. Anna Svava er leikkona og handritshöfundur og hafði frá 
ýmsu að segja og voru stelpurnar fljótar að detta í hörku umræður saman. Þegar því var 
lokið var skorað á Önnu að fara í Singstar og tók hún þeirri áskorun með stæl. Á meðan 
voru pantaðar pítsur frá Hvíta Riddaranum og var fjör fram eftir kvöldi í Bólinu.

Júlína Borg og anna svava 
í hörku Baráttu í singstar

Anna Svava heimsótti 
stelpurnar í Bólinu



smá
auglýsingar

Húsnæði óskast 
til leigu
Við erum 4ra manna fjöl-
skylda úr Mosfellsbæ sem 
erum að leita að húsnæði 
til leigu. 3-5 herbergja. 
Erum reglusöm og heiðar-
leg. Traustar greiðslur og 
góð trygging. Vinsamleg-
ast hafið samband í síma 
778-0702 eða á netfangið 
kot.crew@icelandair.is

Íbúð óskast
Fullkominn kvk. leigjandi 
óskar eftir herbergi eða 
stúdíó íbúð. Upplýsingar í 
síma 773-7357.

Barnapössun
Ég heiti Sæunn Erla er 12 
ára og hef mikinn áhuga á 
að passa börn frá 1-6 ára 
í sumar. Nýbúin á Rauða 
kross námskeiði. Ef þig 
vantar barnapíu hringdu 
þá í s: 6912146.

Húsnæði óskast
Sérbýli (rað/par eða ein-
býlishús) óskast til leigu 
í Mosfellsbæ. Einungis 
langtímaleiga kemur til 
greina, góðri umgengni og 
ábyrgum greiðslum heitið. 
Brynja s: 8562066

Íbúð óskast
Reyklaust, reglusamt par 
í háskólanámi óskar eftir 
2 herbergja íbúð til leigu í 
Mosfellsbæ frá 1. júli.
Uppl. í síma 869-7982.

Þvottavél óskast
Knattspyrnudeild óskar 
eftir nothæfri þvottavél 
fyrir lítinn pening, svörum 
með þökkum s. 6952642.

Hús óskast til leigu
Óska eftir einbýlishúsi eða 
raðhúsi til leigu. Góð fjöl-
skylda óskar eftir húsi til 
leigu frá og með 1. sept-
ember. Eignin þarf að vera 
með garði og helst á 1 
hæð. Lágmarks herbergja-
fjöldi 4. Leigutími 1 ár og 
jafnvel lengur. Skilvísum 
greiðslum heitið. Margrét 
s: 865-1589.

Íbúð óskast til leigu
4 manna fjölskylda óskar 
eftir 3-4 herb. íbúð til 
leigu. Skilvísum greiðslum 
heitið, meðmæli ef óskað 
er. Símanr. 8679034.

Íbúð óskast
Hótel Laxnes óskar eftir  
3 herb. íbúð til leigu fyrir 
hjón sem vinna á hótelinu.  
Gæti verið langtíma leiga 
örugg greiðsla. Uppl. gefur 
Albert s. 866 66 884.

Þjálfarar í garpasundi
Hefur einhver áhuga á að 
vera með í garpasundi 
næsta vetur í Lágafells-
laug. Ætlunin er að ráða 
þjálfara 2 - 3x í viku.
Það má senda tölvupóst á 
margretgroa@gmail.com 
ef áhugi er fyrir hendi.

www.malbika.is - sími 864-1220

Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 

hundaeftirlitið í mosfellsbæ
Það er alVeG sama
hVað hundurinn
Þinn er GÓður
- ÓKunnuGt fÓlK
Veit Það eKKi

hundaeftirlitið í mosfellsbæ
hundaeftirlit@mos.is
Þjónustustöð s. 566 8450
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Tek að mér 
alla krana- og 
krabbavinnu

Útvega allt 
jarðefni

Vörubíll Þ.b. 
Klapparhlíð 10 
Þorsteinn 822-7142

WWW.ALAFOSS.IS

Á L A F O S S
Verslun, Álafossvegi 23

Fleiri
Vandræðaleg 
augnablik
um „vandræðaleg augnablik“ eða 

klípur sem ég hef komið mér í. Ég 

öldinni. Þannig var að við vorum 

arnir voru farnir að segja til sín og 

metra löng og ekki var möguleiki 

þar sem enginn sæi til mín. Neðst 

á bílastæðinu var stór Land Rover 

sem ég gat skýlt mér bakvið enda 

vildi ég ekki að neinn yrði var við 

hægt að velta þessu mikið fyrir sér 

hundrað metra labb sem ég tók á 

-

Usain Bolt í hundrað metra hlaupi 

í átt að bílnum. Ég skýldi mér bak-

hvað ég var að gera enda hætt við 

að fá sviðskrekk á þessum síðustu 

og verstu en ekki vildi betur til en 

að á spretti mínum tók ég fram úr 

bílsins úr Mosfellsdalnum. Þegar 

ég hafði lokið mér af þá fékk ég al-

hún vildi ekki heyra á það minnst 

meðan hún úthúðaði mér með skít 

og skömm. Það var frekar aumur 

maður sem reyndi að skemmta sér 

það sem eftir var kvöldsins og bið 

LISTRÆN FAGMENNSKA
ARTPROARTPRO

www.artpro.is

STAFRÆN PRENTUNÁ NÝ Í MOSFELLSBÆ(ÁÐUR LJÓSRIT OG PRENT - NIKKI)

STAFRÆN PRENTUN

STÓRLJÓSMYNDAPRENTUN
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Bæjarlind 14 - 201 Kópavogi - Sími: 577 40 40

RauðakRosshúsið  ÞveRholti 7
Opið þriðjudaga og fimmtudaga kl. 10 -15 og miðvikudaga kl. 13 -16. 

Fjölbreytt dagskrá, örnámskeið, kynningar, 
skiptifatamarkaður, aðstoð við atvinnuleit og fleira. 

Alltaf heitt á könnunni. Allir velkomnir. 
Atvinnuleitendur sérstaklega hvattir til að koma.

Upplýsingar á www.raudikrossinn.is/moso og í síma 564 6035 

a
MÚRVERK - FLÍSALAGNIR - ALMENN VIÐHALDSVINNA

f

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI

Sími: 894-7200 I Finndu okkur á facebook

• Sprautulökkum innréttingar, hurðir, húsgögn ofl.

• Smíðum innréttingar

• Tökum niður og setjum upp innréttingar ef óskað er.

• Sækjum og sendum frítt á höfuðborgarsvæðinu

• Föst verðtilboð

GNÁ SPRAUTUN

Opnunartími
sundlauga

lágafellslaug
Virkir dagar: 06.30 - 21.30

Helgar: 08.00 - 19.00

Varmárlaug
Mán.-fös.: kl. 06.30-21.00.

Helgar: kl. 09.00-18.00



bræður í boltanum

  -  Hverjir voru hvar?34

2 x 2

hilmir, Steinar, anton og maggi

Hárstofan Sprey
Háholt 14 - s. 517 6677

Ljósmyndari: Helga SY - Helga er freelance ljósmyndari. Útskrifuð úr 
Iðnskólanum og Fashion Academy. helgasy@gmail.com
Make up: Gunnhildur Birna - Freelance make up artist
Föt: Gyllti kötturinn - lánaði kjóla á stelpurnar
Hár: Katrin Sif, Unnur Hlíðberg og Svava Björk - Eigendur stofunnar Sprey
Model: Bergur, Helena, Sigríður Helga, Sigrún Karls, Sóley Þöll og Stefán

Nýja SpreySummer
ColleCtion 2013 er komið!
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opið:
kl. 10-18.30

alla virka daga

grillspjótin eru 

komin í borðið

HáHolti 13-15 - sími 578 6699 

nú grillum
við í sumar

nýr fiskur 
á hverjum 

degi

Háholt 14 - s. 517 6677



MOSFELLINGUR
www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is586 8080

selja... 586 8080
fastmos.is

Sími:

sýning í reiðhöllinni
Mikið og ötult starf er unnið með fötluðum börnum á vegum Hestamannafélagsins 
Harðar. Í vikunni fór fram sérstök lokasýning nemenda þar sem sýndur var afrakstur 
vetrarins. Mikil gleði ríkti hjá krökkunum þegar ljósmyndara Mosfellings bar að garði. 

Opið virka daga frá kl. 9-18 • NetfaNg: berg@berg.is • www.berg.is • berg fasteigNasala stOfNuð 1989

Glæsilegt 98 fm. sumarhús á glæsilegum 
stað austanmegin við Sogið. Góðar 
innréttingar. Upptekin loft. Fyrsta flokks 
frágangur. Stórir sólpallar umhverfis hús. 
Heitur pottur og hitaveita. Kjarrivaxið 
land. Sjón er sögu ríkari.

Sumarhús við Sog

54 fm. skrifstofuhúsnæð á 5. hæð að 
Þverholti 2.  Dúkur á gólfum, innfelld 
lýsing, gott útsýni og góð vinnuaðstaða.  
V. 8,9 m.

Kjarni

Vandað 100 fm. skrifstofuhúsnæði á 
efstu hæð í turni við Flugumýri. Flott 
vinnuaðstaða. Mikið útsýni. Lyfta og 
allt fyrsta flokks.  

Flugumýri - til leigu
Mjög fallegt 164 fm. parhús í flottu við-
haldi á þessum vinsæla stað í Mosfells-
bæ. Góðar innréttingar. 4 svefnherbergi 
og 2 baðherbergi. Heitur pottur.  Allt 
fyrsta flokks. Fallegur garður. Sólpallur 
og hellulagt bílaplan með hita. V. 39.9 m.

Grenibyggð

Austurbyggð við Laugarás.
Glæsilegt og vel hannað einbýli á 
einum fallegasta  útsýnisstað á Suð-
urlandi. 231 fm. einbýli,  með  góðum 
innréttingum. Hiti í gólfi, flísar og 
parket. Allt fyrsta flokks.

Austurbyggð

Mjög vandað 250 fm einbýli auk 53 fm. 
bílskúrs, samt. 303 fm. við Stórakrika 
í Mosfellsbæ. Góðar innréttingar. Vel 
skipulagt hús.

Stórikriki

Glæsilegt 148 fm. parhús á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr. Flottur sól-
pallur, hellulagt bílaplan og vandaðar  
innréttingar, upptekin loft, innfelld lýsing 
Eign fyrir vandláta.   
V. 39,9 m.

Fálkahöfði

588 55 30
Háholt 14, 2. hæðpétur pétursson

löggiltur 
fasteignasali
897-0047

daniel g.
björnsson
löggiltur 
leigumiðlari

Magnús 
ingþórsson
sölufulltrúi
895-5608

MiKil SAlA - VAntAr eiGnir - VerðMetuM Þjónusta við 
Mosfellinga í 24 ár

Flugumýri 16d
s. 577-1377
896-9497

www.retthjajoa.is

www.retthjajoa.is

mynd/raggiÓla

Gott einbýli , 156 fm. auk 8,7 hektara 
eignarlands á Kjalarnesi við Esjurætur.  
Húsið er timburhús, fullbúið og afar vel 
staðsett. Búið að planta 40 þús. plöntum 
í landið. Flott eign á fögrum stað.

Stekkur á Kjalarnesi


